

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

วันพุธ ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567



คอลัมน์ - ข่าวเด่น พระราชสำนัก การเมือง โลกธุรกิจ อาชญากรรม กทม. ในประเทศ เกษตร ต่างประเทศ

หน้าแรก / ในประเทศ



'ธรรมนัส'ประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน พื้นที่ทะเลอ่าวไทย ประจำปี 67

เกษตรฯ ประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน พื้นที่ทะเลอ่าวไทย ประจำปี 2567 พร้อมประกอบพิธีบวงสรวงพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และปล่อยเรือตรวจการเพื่อออกปฏิบัติภารกิจปกป้องแหล่งวางไข่และอาศัยเลี้ยงตัวอ่อนของสัตว์น้ำในทะเลอ่าวไทย

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานใน "พิธีประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน พื้นที่ทะเลอ่าวไทย ประจำปี 2567" ณ ท่าเทียบเรือประมงชุมพร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยกล่าวว่า มาตรการดังกล่าว เป็นมาตรการที่กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมประมงดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ครอบคลุมพื้นที่บริเวณอ่าวไทย โดยแบ่งเป็นบริเวณพื้นที่อ่าวไทยตอนกลาง 2 ช่วงระยะเวลา ได้แก่ ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 15 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่ปลายแหลมเขาม่องไล่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถึงอำเภอคอนสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี และระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม - 14 มิถุนายน 2567 ในบริเวณอาณาเขตตามแผนที่แนบท้ายของประกาศปิดอ่าวไทยตอนกลางและเขตต่อเนื่องตั้งแต่ปลายแหลมเขาม่องไล่ ถึงอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามแผนที่แนบท้ายของประกาศปิดอ่าวประจวบ และบริเวณพื้นที่อ่าวไทยรูปตัว ก 2 ช่วงระยะเวลา ได้แก่ ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน - 15 สิงหาคม 2567 ในพื้นที่อ่าวไทยตอนในฝั่งตะวันตกของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร และระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 30 กันยายน 2567 ในพื้นที่อ่าวไทยตอนในด้านเหนือของจังหวัดสมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ จะเข็งเทรา และชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำฝั่งทะเลอ่าวไทยซึ่งเป็นแหล่งวางไข่และอาศัยเลี้ยงตัวอ่อนของสัตว์น้ำหลายชนิด ด้วยการคุ้มครองพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำที่มีความสมบูรณ์เพศพร้อมผสมพันธุ์วางไข่ และปกป้องสัตว์น้ำวัยอ่อนให้มีโอกาสเจริญเติบโตเป็นสัตว์น้ำรุ่นต่อไป

ทั้งนี้ จากผลการดำเนินมาตรการฯ ในปี 2566 ที่ผ่านมา พบว่าปริมาณการจับปลาในอ่าวไทยมีปริมาณมากถึง 41,310 ตัน คิดเป็นมูลค่า 3,316.57 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2565 ถึง 5,602 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 659.08 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 16 ของปริมาณการจับ (ปี 2565 ปริมาณ 35,708 ตัน มูลค่า 2,657.49 ล้านบาท และพบว่าพ่อแม่ปลาที่มีความสมบูรณ์ในอัตราที่สูงเกือบร้อยละ 100 อีกทั้งยังพบการแพร่กระจายของลูกปลา-ปลาเลี้ยงและสัตว์น้ำเศรษฐกิจชนิดอื่นในพื้นที่ที่ประกาศใช้มาตรการ จึงเป็นการยืนยันได้ว่ามาตรการฯ ที่ใช้มีความสอดคล้อง ถูกต้อง และเหมาะสมทั้งในด้านพื้นที่ ช่วงเวลา และเครื่องมือที่มีการประกาศใช้มาตรการฯ

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้ร่วมประกอบพิธีวางสรวยพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ในการประกาศใช้มาตรการฯ และปล่อยเรือตรวจการออกปฏิบัติการจำนวน 13 ลำ ประกอบด้วย เรือตรวจ ประมงทะเล 702 , เรือตรวจประมงทะเล 619 , เรือตรวจประมงทะเล 613 , เรือตรวจประมงทะเล 611 , เรือ ตรวจประมงทะเล 324 , เรือตรวจประมงทะเล 220 , เรือตรวจประมงทะเล 208 , เรือตรวจประมงทะเล 113 , เรือตรวจประมงทะเล 105 , เรือ ครช.ภาค 2 , เรือกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง , เรือดำรวจ น้ำ และเรือตรวจคนเข้าเมือง มอบแผนป้ายเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของ ชุมชนประมง (กิจกรรม พัฒนาอาชีพชุมชนประมง) ประจำปี 2567 ให้แก่ประธานองค์กรชุมชนประมงท้อง ถิ่น 9 ชุมชนในเขตจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี และประจวบคีรีขันธ์ มอบหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่น ขอจดทะเบียนเรือไทย สำหรับเรือประมงพื้นบ้าน 7 ราย มอบโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตร (ส.ป.ก.) ให้กับ เกษตรกรในพื้นที่ จำนวน 50 ราย และร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 654,000 ตัว ประกอบด้วย กุ้ง แขนงวัย 500,000 ตัว กุ้งกุลาดำ 150,000 ตัว ปลากระบอกดำ 3,000 ตัว และปลากะพงขาว 1,000 ตัว เพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์และเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำลงสู่ทะเลอ่าวไทย นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดแสดง นิทรรศการนำเสนอข้อมูลความรู้ทางด้านประมงที่เกี่ยวข้องกับมาตรการฯ อาทิ ผลงานวิชาการสำรวจ ข้อมูลสัตว์น้ำ มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน พื้นที่ทะเลอ่าวไทย การจด ทะเบียนเรือประมงพื้นบ้านและเรือประมงพาณิชย์ กิจกรรมชยะทะเลคืนฝั่งทะเลสวยด้วยมือเรา การควบคุม การทำประมงในช่วงประกาศใช้มาตรการฯ นิทรรศการสิ่งมีชีวิต อาทิ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำปลากะบอกดำ ปลาการ์ตูน ปลาหม่อชุมพร 1 การบริหารจัดการทรัพยากรปูม้า ตลอดจนการแปรรูปสัตว์น้ำและจัดแสดง สินค้าประมงธงเขียว

ด้าน นายบัญชา สุขแก้ว อธิบดีกรมประมง กล่าวเพิ่มเติมว่า "มาตรการปิดอ่าวไทย" ถือเป็นภารกิจหลัก ที่กรมประมงมี การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากพี่น้องชาวประมงในการปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำเศรษฐกิจ รวมถึงส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์ จากสัตว์น้ำอย่างคุ้มค่า สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการส่งเสริมและเร่งฟื้นฟู ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งอาชีพชาวประมงให้กินดี อยู่ดี และมี รายได้อย่างยั่งยืน

ปิดอ่าวให้ปลาฤดูวางไข่

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผย หลังเป็นประธานประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน พื้นที่ทะเลอ่าวไทย ประจำปี 2567 ณ ท่าเทียบเรือประมงชุมพร ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ชุมพร ว่าเป็นการดำเนินมาตรการในพื้นที่อ่าวไทยตอนกลาง 2 ช่วงระยะเวลา ได้แก่ ระหว่างวันที่ 15 ก.พ.-15 พ.ค. ตั้งแต่ปลายแหลมเขาม่องลาย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ถึงอ.คอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี และระหว่างวันที่ 16 พ.ค.-14 มิ.ย. ในบริเวณอาณาเขตตามแผนที่แนบท้ายของประกาศปิดอ่าวไทยตอนกลางและเขตต่อเนื่องตั้งแต่ปลายแหลมเขาม่องลาย ถึงอ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

บริเวณพื้นที่อ่าวไทยรูปตัว ก 2 ช่วงระยะเวลา ได้แก่ ระหว่างวันที่ 15 มิ.ย.-15 ส.ค. ในพื้นที่อ่าวไทยตอนในฝั่งตะวันตกของ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร และระหว่างวันที่ 1 ส.ค.-30 ก.ย.ในพื้นที่อ่าวไทยตอนในค้ำเหนือของจ.สมุทรสาคร กรุงเทพฯ สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา และชลบุรี

ทั้งนี้ ปี 2566 พบว่าการจับปลาในอ่าวไทยมีปริมาณมากถึง 41,310 ตัน คิดเป็นมูลค่า 3,316.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16% และพ่อแม่ปลามีความสมบูรณ์ในอัตราที่สูงเกือบ 100%

รมว.เกษตรฯแก้ปมเผาในพื้นที่เกษตร

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ รับฟังและมอบนโยบายการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในงานเสวนาวิชาการ เรื่อง “เกษตรไม่เผา เฮอร์ก (กู) เขา ดาวก็รักเธอ” ภายใต้โครงการสร้างการรับรู้และขยายผลการแก้ไขปัญหการเผาในพื้นที่เกษตรอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ที่อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยมีการนำเสนอประเด็นสำคัญต่างๆ

สำหรับการป้องกัน แก้ไข พื้นที่ฟูรับมือภัยแล้งและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประกอบกับสถานการณ์ฝุ่นละออง

PM2.5 มีแนวโน้มที่สูงขึ้น จึงกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม ปี 2566/67 โดยแบ่งมาตรการออกเป็น 3 ระยะ 1.มาตรการระยะสั้น ลดการเผาไหม้ในพื้นที่เกษตรกรรม 17 จังหวัดภาคเหนือ ลดลง ร้อยละ 50 และพื้นที่อื่นๆ ลดลงร้อยละ 10 และมีการจัดตั้งชุดปฏิบัติการเฝ้าระวังจุดที่มีการเผาเดิม ตรวจสอบพื้นที่ที่พบจุดความร้อน (Hot Spot) สร้างความร่วมมือกับทุกหน่วยงาน ในสังกัด นอกจากนี้ จะให้บริการเครื่องจักรกลช่วยจัดการแปลงหลังการเก็บเกี่ยว สนับสนุนจุลินทรีย์และชีวภัณฑ์ 2.มาตรการระยะกลาง ส่งเสริมการ

ปรับเปลี่ยนพืชปลูกจากพืชล้มลุกที่ต้องทำการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรเป็นพืชที่มีมูลค่าสูง จัดตั้งศูนย์บริหารเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ (Motor Pool) เพื่อลดการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และ 3.มาตรการระยะยาว ส่งเสริมให้เกษตรกรเตรียมพร้อมกับการผลิตที่ปลอดภัย การเผา มุ่งสู่มาตรฐาน GAP PM2.5 FREE ซึ่งเป็นมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยทุกขั้นตอน เน้นการบริหารจัดการเศษวัสดุ โดยจะมีมาตรการจูงใจ ทั้งสนับสนุนค่าใช้จ่าย เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ การกินหรือลดหย่อนภาษี ให้แก่เอกชนที่รับซื้อ ที่ช่วยแก้ปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรอย่างยั่งยืน

'ธรรมนัส'ร่วมทำMOU ชูพะเยาตลาดเกษตรภาคเหนือ



ทำ MOU : ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) พัฒนาตลาดกลางสินค้าเกษตรภาคเหนือ ระหว่างองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ด.ก.), อบจ.พะเยา และเทศบาลเมืองพะเยา เพื่อร่วมกันจัดตั้งตลาดเป็นแหล่งกลางในการซื้อขายผลิตผลการเกษตร

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) พัฒนาตลาดกลางสินค้าเกษตรภาคเหนือ ระหว่างองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ด.ก.), อบจ.พะเยา และเทศบาลเมืองพะเยา ที่เทศบาลเมืองพะเยา ด.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา ซึ่งการลงนามดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันจัดตั้ง

ตลาดเพื่อเป็นแหล่งกลางในการซื้อขายผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและสินค้าอื่นๆ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในการผลิต การจำหน่าย การตลาด การเก็บรักษา และการขนส่งผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของเกษตรกร เพื่อยกระดับสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น โดยรวบรวมและเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรในพื้นที่

ภาคเหนือตอนบน ถือเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและสร้างความยั่งยืนให้กับภาคเกษตรกรรม

ร.อ.ธรรมนัสกล่าว ว่า จากการศึกษาวเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐกิจและเชิงพื้นที่ จ.พะเยา จะเห็นว่าสามารถสนับสนุนโอกาสแก่เกษตรกรในภาคเหนือ ส่งผลให้มีทิศทางการพัฒนาจังหวัดในพื้นที่ชายแดนในการเป็นศูนย์กลางเพื่อกระจายสินค้า มีการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม การเชื่อมโยงเส้นทางโลจิสติกส์ เส้นทางด้านการค้าการลงทุนสู่ประเทศสมาชิกในกลุ่มอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง (GMS) ในด้านการเกษตร จ.พะเยา มีศักยภาพเชิงพื้นที่ซึ่งเอื้อต่อการเกษตร ส่วนการค้าการลงทุนสามารถเชื่อมโยงสู่ประเทศเพื่อนบ้าน หากเปิดจุดผ่านแดนได้สำเร็จ จะส่งผลในการยกระดับการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวให้สูงขึ้น อีกทั้งยังมีพื้นที่เหมาะสมเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน เชื่อมโยงการขนส่งระหว่างภูมิภาค ทั้งกลุ่มอาเซียนและจังหวัดต่างๆ

รมว.เกษตรฯแก้ปัญหาในพื้นที่เกษตร

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ รับฟังและมอบนโยบายการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในงานเสวนาวิชาการ เรื่อง “เกษตรไม่เผา เฮอร์ก (กู) เขา ดาวก็รักเธอ” ภายใต้โครงการสร้างการรับรู้และขยายผลการแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ที่อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยมีการนำเสนอประเด็นสำคัญต่างๆ

สำหรับการป้องกัน แก้ไข พื้นที่ฟูรับมือภัยแล้งและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประกอบด้วย สถานการณ์ฝุ่นละออง

PM2.5 มีแนวโน้มที่สูงขึ้น จึงกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม ปี 2566/67 โดยแบ่งมาตรการออกเป็น 3 ระยะ 1.มาตรการระยะสั้น ลดการเผาไหม้ในพื้นที่เกษตรกรรม 17 จังหวัดภาคเหนือ ลดลง ร้อยละ 50 และพื้นที่อื่นๆ ลดลงร้อยละ 10 และมีการจัดตั้งชุดปฏิบัติการเฝ้าระวังจุดที่มีการเผาเดิม ตรวจสอบพื้นที่ที่พบจุดความร้อน (Hot Spot) สร้างความร่วมมือกับทุกหน่วยงานในสังกัด นอกจากนี้ จะให้บริการเครื่องจักรกลช่วยจัดการแปลงหลังการเก็บเกี่ยว สนับสนุนจุลินทรีย์และชีวภัณฑ์ 2.มาตรการระยะกลาง ส่งเสริมการ

ปรับเปลี่ยนพืชปลูกจากพืชล้มลุกที่ต้องทำการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรเป็นพืชที่มีมูลค่าสูง จัดตั้งศูนย์บริหารเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ (Motor Pool) เพื่อลดการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และ 3.มาตรการระยะยาว ส่งเสริมให้เกษตรกรเตรียมพร้อมกับการผลิตที่ปลอดภัย การเผา มุ่งสู่มาตรฐาน GAP PM2.5 FREE ซึ่งเป็นมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยทุกขั้นตอน เน้นการบริหารจัดการเศษวัสดุ โดยจะมีมาตรการจูงใจ ทั้งสนับสนุนค่าใช้จ่าย เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ การกินหรือลดหย่อนภาษี ให้แก่เอกชนที่รับซื้อ ที่ช่วยแก้ปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรอย่างยั่งยืน



เกษตรกรโครงการโคบาลชายแดนใต้ขอความช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพโคที่ไม่สมบูรณ์ ดูแลการเปลี่ยนโค

เกษตรกรโครงการโคบาลชายแดนใต้ขอความช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพโคที่ไม่สมบูรณ์ ดูแลการเปลี่ยนโค พร้อมทั้งเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ "คุณากร" บังคับให้ประชุม เตรียมเชิญตัวแทนเกษตรกรและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบเข้าร่วมการประชุม

14 กุมภาพันธ์ 2567 16:21 น. เกษตร



นายคุณากร ปรีชาชนะชัย ผู้ช่วยเลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายจาก นายไชยา พรหมา รมช.เกษตรและสหกรณ์ ให้เข้าร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาเกษตรกรได้รับโคไม่ตรงตามคุณลักษณะจากโครงการโคบาลชายแดนใต้ ร่วมกับกรมปศุสัตว์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

(ป.ป.ช.) ภาค 9 ประจำจังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานี รวมถึงผู้แทนหน่วยงานส่วนจังหวัดจังหวัดนราธิวาส ยะลาและจังหวัดปัตตานี

โดยหลังจากมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงโครงการโคบาลชายแดนได้เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงภายใน 15 วัน พบว่า เกษตรกรประสบปัญหาได้รับโคแม่พันธุ์ที่น้ำหนักต่ำกว่า 160 กิโลกรัม มีอาการป่วย ไม่สมบูรณ์ ซึ่งโคบางตัวล้มตาย อีกทั้งโคไม่มีเอกสารประจำตัว

ทั้งนี้ ศอ.บต.ได้สรุปประเด็นความต้องการของเกษตรกร ได้แก่ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยฟื้นฟูสภาพโคที่ไม่สมบูรณ์ ดูแลการเปลี่ยนโค พร้อมทั้งเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงขอให้จัดทำเอกสารสิทธิของที่ดินคอกกลางกักกันโคปลายทาง เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของโค และสร้างความมั่นใจให้เกษตรกรเมื่อได้รับโคแม่พันธุ์ ซึ่งกรมปศุสัตว์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมให้การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาตามข้อเรียกร้องของเกษตรกร

อย่างไรก็ตามเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ที่ประชุมมีมติเห็นควรให้มีการจัดประชุมหารือแนวทางแก้ปัญหาร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้เชิญตัวแทนเกษตรกรและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบเข้าร่วมการประชุมในครั้งถัดไปอีกด้วย

กระบี่จัดงานเกษตรแฟร์-โอท็อป



ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ลานพระอาทิตย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ นายสมศักดิ์ กิตติธรรกุล นายก อบจ.กระบี่ นายเกียรติศักดิ์ นาคีเลิศ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่ นายชัยวุฒิ ครุฑมาศ พัฒนาการจังหวัดกระบี่ นายวัฒน์ เรืองสมุทร ที่ปรึกษานายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ร่วมแถลงข่าวการจัดงานเกษตรแฟร์และโอท็อปจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 11 และโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรให้กับเกษตรกร ระหว่างวันที่ 20-26 ก.พ. 67

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า จ.กระบี่ มีพื้นที่การเกษตร ประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ทั้งหมด มีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญปาล์มน้ำมันและยางพารา เป็นอาชีพหลักสร้างงานสร้างรายได้ให้ชาวกระบี่ ทาง อบจ.กระบี่ จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาความรู้เพิ่มศักยภาพด้านภาคการเกษตร และกลุ่มสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จึงได้บูรณาการกับหน่วยงานในจังหวัดสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดงานดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการรับรู้ สร้างความเข้าใจให้กับกลุ่มเกษตรกร ในการยกระดับเพิ่มมูลค่าสินค้า บริการให้เติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการสร้างเครือข่ายผู้ผลิตสินค้าและบริการให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน เป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้เกษตรกรมีการพัฒนามาผลิตด้านการเกษตรสู่เวทีการประกวดต่าง ๆ พร้อมนำไปจำหน่ายเพื่อการขยายตลาดต่อไป คาดเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท

ด้านนายเกียรติศักดิ์เปิดเผยว่า งานดังกล่าวเป็นงานที่พี่น้องเกษตรกรได้รับผลประโยชน์โดยทั่วกัน ภายในงานมีนิทรรศการให้ความรู้ทางวิชาการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและภาคประชาชนจาก 21 หน่วยงาน การอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกร เรื่องพัฒนาความรู้ยางพาราทั้งระบบเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพชาวสวนยางพาราและก้าวไปสู่สมาร์ทฟาร์มเมอร์ เรื่องเคล็ดลึกลับถ่ายภาพสินค้าให้ดูแพง ทำคอนเทนต์ให้ปัง และโพสต์อย่างไรให้น่าสนใจ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ เรื่องจำหน่ายสินค้าผ่านสื่อออนไลน์

เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Section: First Section/ภูมิภาค

วันที่: พุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567

ปีที่: - ฉบับที่: 27153

Col.Inch: 37.02 Ad Value: 66,636

หัวข้อข่าว: กระบี่จัดงานเกษตรแฟร์-โอท็อป

หน้า: 10(บนขวา)

PRValue (x3): 199,908

คลิป: สีสี่

นอกจากนี้มีการประกวดกล้วยไม้รองเท้านารีเหลืองกระบี่และกล้วยไม้สายพันธุ์อื่น ๆ อีกมากมาย การแข่งขันกรีดยางพาราชิงแชมป์ จ.กระบี่ และการประกวดบอนไซ โดยภาคกลางคืนมีการแสดงดนตรี 3 วงดังของ จ.กระบี่ สลับสับเปลี่ยนกันมาให้ความบันเทิง

ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวกระบี่และจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามายัง จ.กระบี่ ได้แวะเข้าชมและจับจ่ายสินค้าภายในงานเกษตรแฟร์และโอท็อปจังหวัดกระบี่ จากร้านค้าที่มาจำหน่ายสินค้าและบริการมากกว่า 200 ร้านค้าจากทั่วทุกภาคของประเทศไทย รวมถึงสินค้าโดดเด่นของจังหวัดกระบี่ด้วย ทั้งประเภทอาหารปรุงสด เฟอ์ริเจอร์ สัตว์เลี้ยง ต้นไม้และพันธุ์ไม้ ผลไม้ เครื่องจักรกลทางการเกษตรที่มีคุณภาพราคาที่เหมาะสม การจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปที่ผ่านการรับรองมาตรฐานมาให้ได้เลือกซื้อในราคาย่อมเยา.

หลากหลาย

13



แจ้งเกิดมะนาว'กวก.พิจิตร 2'
เมล็คน้อย-เปลือกบาง-โดนใจเกษตรกร

แจ้งเกิดมะนาว'กวก.พิจิตร2' เมล็คน้อย-เปลือกบาง-โดนใจเกษตรกร

กรมวิชาการเกษตรแจ้งเกิดมะนาวพันธุ์ดี "กวก. พิจิตร 2" เมล็ดน้อย เปลือกบาง โตไว ให้ผลผลิตเร็ว ตอบโจทย์ โคนใจเกษตรกร

หลังจากที่ผ่านมาศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประสบความสำเร็จในการวิจัยปรับปรุงพันธุ์ "มะนาวพิจิตร 1" ให้มีความทนทานต่อโรคแคงเกอร์ โรคที่มีผลต่อพืชหลายชนิดในสกุลส้ม

เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย Xanthomonas axonopodis ทำให้เกิดแผลบนใบ ลำต้นและผลของต้นส้ม มะนาว มะกรูด และส้มโอ ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของเกษตรกร

เนื่องจากเชื้อสามารถเข้าทำลายได้ทุกส่วนของพืช ทำให้ต้นทรุดโทรม ใบร่วง ผลผลิตลดลง และไม่มีคุณภาพ

การวิจัยปรับปรุงพันธุ์ ทำให้มะนาวพันธุ์พิจิตร 1 ให้ทนทานต่อโรคนี้นี้ จึงได้รับเสียงตอบรับจากเกษตรกรทั่วประเทศดีมาก

อย่างไรก็ตาม นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์



อธิบดีกรมวิชาการเกษตรกล่าวว่า แม้จะสามารถแก้ไขปัญหาระบาดของโรคแคงเกอร์ให้เกษตรกรได้ แต่เนื่องจากมะนาวพันธุ์พิจิตร 1 ยังมีจำนวนเมล็ดต่อผลมาก เฉลี่ย 29.4 เมล็ด

ดังนั้น ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตรจึงได้ปรับปรุงมะนาวพันธุ์พิจิตร 1 โดยการเหนี่ยวนำให้เกิดการกลายพันธุ์ ด้วยการฉายรังสีแบบแกมมา เพื่อให้มีเมล็คน้อย เปลือกบาง การเจริญเติบโตดี ผลผลิตสูง เหมาะสมสำหรับการบริโภคและปลูกเป็นการค้า เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรและผู้สนใจสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป

น.ส.มนัสชญา สายพันธ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร นักวิจัยผู้ปรับปรุงพันธุ์ เฝ้าให้ฟังว่าได้นำต้นมะนาวพันธุ์พิจิตร 1 อายุ 3 เดือน หลังจากเสียบยอดไปฉายรังสีแกมมาปริมาณรังสี 5 ไร่ค้ำ จำนวนระดับละ 10 ต้น

หลังฉายรังสีนำไปปลูกกลางแจ้ง ปล่อยให้กิ่งด้านล่างเจริญเติบโตประมาณ 5 ตา ใช้วิธีตัดแต่งกิ่ง ทำการตัดยอดกิ่งรุ่น M1V0 ปล่อยให้แตกกิ่งเพื่อเจริญเป็นรุ่น M1V1 (กิ่ง M1V1 คือกิ่งที่แตกมาจากกิ่งที่ฉายรังสี) เมื่อกิ่ง M1V1 เจริญแตกตาใหม่

ข่าวสด

กรอมบาย

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หลากหลาย

วันที่: พฤหัสบดี 15 กุมภาพันธ์ 2567

ปีที่: 33

ฉบับที่: 12132

หน้า: 4(บนขวา), 13

Col.Inch: 162.95 Ad Value: 179,245

PRValue (x3): 537,735

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: แจงเกิดมะนาว'กวก.พิจิตร2' เมล็ดน้อย-เปลือกบาง-โดนใจเกษตรกร



ประมาณ 5 ตา ตัดกิ่งเพื่อให้แตกกิ่งเป็น
รุ่น M1V2 โดยตัดกิ่งจนถึงรุ่น M1V3

จากนั้นปล่อยให้กิ่งเจริญเติบโต เมื่อ
มะนาวให้ผลผลิตจึงตัดปลายชื่อ แถวที่
ต้นที่ กิ่งที่ และระดับรังสี ซึ่งมีจำนวนกิ่ง
ที่ให้ผลผลิต 249 กิ่ง คัดเลือกเหลือ 121
สายต้น ทำการคัดเลือกซ้ำ

โดยคัดเลือกจากการตรวจสอบคุณภาพ
ผลผลิตแต่ละสายต้นตามหลักเกณฑ์ที่
ตั้งไว้คือ จำนวนเมล็ดน้อยกว่า 15 เมล็ด
ต่อผล เปลือกบาง ให้ผลผลิตและคุณภาพดี
จำนวน 24 สายต้น

ดำเนินการที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เกษตรพิจิตร เมื่อปี 2557-2561 ปลูก
เปรียบเทียบ มะนาวพันธุ์พิจิตร 1 ที่ผ่าน
การฉายรังสี 24 สายต้น มีพันธุ์พิจิตร 1
เป็นพันธุ์เปรียบเทียบ

ต่อมาในปี 2562-2564 ปลูกทดสอบ 4



สถานที่ ได้แก่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร ศูนย์วิจัย
พืชสวนสุโขทัย แปลงเกษตรกรจังหวัดพิจิตร และแปลงเกษตรกร
จังหวัดเพชรบุรี

พบว่ามะนาวสายต้น PCT1-07-01-4 ที่ระดับรังสี 108 เกรย์
การเจริญเติบโต เมล็ดน้อย เปลือกบางกว่าพันธุ์พิจิตร 1

จึงเสนอขอรับรองพันธุ์มะนาวสายต้น PCT1-07-01-4
ซึ่งเป็นพันธุ์ที่ได้จากการฉายรังสีแกมมาแล้ว คัดเลือกลักษณะ

ข่าวสด

กรอมบาย

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หลากหลาย

วันที่: พุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567

ปีที่: 33

ฉบับที่: 12132

Col.Inch: 162.95 Ad Value: 179,245

หน้า: 4(บนขวา), 13

PRValue (x3): 537,735

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: แจงเกิดมะนาว'กวก.พิจิตร2' เมล็ดน้อย-เปลือกบาง-โดนใจเกษตรกร



น้อยกว่าพันธุ์พิจิตร 1 ความหนาเปลือกเฉลี่ย 2.36 มิลลิเมตร และให้ผลผลิตคอกเมื่ออายุ ต้น 3 ปีขึ้นไปเฉลี่ย 1,050 กิโลกรัมต่อไร่

“ศวพ.พิจิตรปรับปรุงพันธุ์มะนาวพันธุ์พิจิตร 2 โดยการฉายรังสีให้มีเมล็ดน้อย และเปลือกบางลง ในขณะที่ยังคงทนทาน ต่อโรคแคงเกอร์ เพื่อตอบสนองความต้องการของเกษตรกรและผู้บริโภคมะนาว โดยใช้เวลาในการปรับปรุงพันธุ์ตามหลักวิชาการนานถึง 12 ปี” น.ส.มนัสชญานักวิจัยผู้ปรับปรุงพันธุ์ระบุ

เดินตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เป็นพันธุ์แนะนำ

โดยใช้ชื่อว่า “มะนาวพันธุ์ กวก.พิจิตร 2”

มะนาว “กวก.พิจิตร 2” ผ่านการพิจารณารับรองพันธุ์ในเดือน ส.ค.2566

มีลักษณะเด่น เจริญเติบโตเร็ว ให้ผลผลิตเร็ว เริ่มให้ผลผลิตเมื่ออายุ 8-12 เดือน จำนวนเมล็ดต่อผลเฉลี่ย 1.97 เมล็ด น้อยกว่าพันธุ์พิจิตร 1 ที่มีจำนวนเมล็ดต่อผลเฉลี่ย 24.7 เมล็ด

ความหนาเปลือกเฉลี่ย 1.78 มิลลิเมตร ภายหลังจากได้รับการรับรองพันธุ์แล้ว ศวพ.พิจิตรได้นำกิ่งพันธุ์มะนาว กวก.พิจิตร 2 ออกแจกจ่ายให้กับเกษตรกร





และประชาชนทั่วไป เพื่อนำไปปลูก ขยายพันธุ์ต่อเพราะจะช่วยให้เกษตรกร ผู้ปลูกมะนาวมีรายได้เพิ่มขึ้น หรือนำไปปลูกสำหรับบริโภคในครัวเรือน ก็ประหยัดค่าใช้จ่าย เพราะปลูกง่ายเหมือน พันธุ์พิจิตร 1

ผู้สนใจกิ่งพันธุ์มะนาวพันธุ์พิจิตร 2 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร โทรศัพท์ 0-5699-0035

ปศุสัตว์ชูแผนคุมราคาหมู

น.สพ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ปศุสัตว์ร่วมหารือกับนายสิทธิพันธ์ ธนาเกียรติภิญโญ นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ และ โมเดิร์นเทรด ได้แก่ Makro Lotus Top Supermarket Foodland Go wholesale เป็นต้น เพื่อหาแนวทางขับเคลื่อนการรักษาเสถียรภาพราคาสุกรหน้าฟาร์ม แก้ปัญหาบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรจากราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มต่ำกว่าต้นทุนการผลิต ตามมติ Pig Board

ทั้งนี้ ที่ประชุมสรุปมาตรการที่ร่วมมือดำเนินการ ได้แก่ 1.โมเดิร์นเทรดทุกบริษัท ใช้มาตรการขอความร่วมมือผู้จัดหาสินค้าแต่ละพื้นที่ (Supplier) ให้รับซื้อสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม สอดคล้องตามราคาที่สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติประกาศแนะนำ 2.โมเดิร์นเทรดทุกบริษัทจัดซื้อเนื้อและผลิตภัณฑ์สุกรจากโรงฆ่าหรือสถานที่รวบรวมคัดแต่งที่ได้มาตรฐานตามที่กรมปศุสัตว์ให้การรับรองและสามารถตรวจสอบย้อนแหล่งผลิตได้ถึงฟาร์ม

3.สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติแจ้งขอความร่วมมือจากเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรให้ขายสุกรมีชีวิตตามราคาที่สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติประกาศแนะนำ 4.บริษัท Makro แสดงความจำนงพร้อมรับซื้อซากลูกสุกรในรูปแบบแช่แข็งพร้อมปรุง

ไปรษณีย์ไทย x หอการค้าไทย

ก้าวทันโลจิสติกส์ผลักดันสมุนไพรไทยสู่ตลาดโลก



(จากซ้าย) ดร.วิรินทร์ทิวา นาทองบ่อจรัส, นพ.กิตติ โล่สุวรรณรักษ์, ดร.พีระ อุดมกิจสกุล, นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์, ธวัช จรุงพิรวงศ์, พระครูปลัดสิทธิวัฒน์, ภก.สัญญาชัย จันทร์โต

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สถาบันการศึกษาชั้นนำด้านธุรกิจการค้าและอุตสาหกรรมบริการในอาเซียน (A Leading University in Trade & Services in ASEAN) ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสรวิวัฒน์ จำกัด (THPD) ผู้ให้บริการขนส่งและกระจายสินค้าแบบครบวงจร ร่วมกันจัดงานเสวนาภายใต้หัวข้อ “ก้าวทัน...โลจิสติกส์ ผลักดันสมุนไพรไทยไปสู่ตลาดโลก” ในโอกาสที่บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสรวิวัฒน์ จำกัด ฉลอง 10 ปี และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ฉลอง 20 ปี สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ พร้อมกันนี้ยังได้จัดโครงการ THPD X UTCC New Biz & Innovation Idea Hackathon ซึ่งเป็นการแข่งขันเพื่อหาไอเดียต่อยอดธุรกิจโลจิสติกส์ในด้านการให้บริการด้านโลจิสติกส์ขนส่ง และการกระจายสินค้าแบบครบวงจรตามนโยบาย Digital Economy

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรณ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวถึงความเชื่อมั่นว่าจะสามารถยกระดับมาตรฐานรูปแบบและการให้บริการด้านโลจิสติกส์เพื่อสนับสนุนและผลักดันให้สมุนไพรไทยไปสู่ตลาดโลกได้ด้วยระบบโลจิสติกส์ของไปรษณีย์ไทยดิสรวิวัฒน์ โดยการนำเทคโนโลยี นวัตกรรมด้านโลจิสติกส์มาใช้บริหารจัดการคลังพัสดุ ลดค่าใช้จ่ายด้านขนส่งให้

เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน

“บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสรวิวัฒน์ จำกัด และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีความประสงค์ร่วมมือสนับสนุนเพื่อศึกษาแนวทางการลดต้นทุนการขนส่งพัสดุและบริหารจัดการคลังพัสดุ รวมถึงการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านโลจิสติกส์อื่นๆ ที่ทันสมัยมาปรับใช้ให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสรวิวัฒน์ จำกัด ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์แก่ธุรกิจไทยมาตลอด 10 ปี โดยไม่ยอมหยุดที่จะนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านโลจิสติกส์มาให้บริการแก่ลูกค้า

“คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยของเราที่ฉลองครบรอบ 20 ปี ที่ได้เปิดการเรียนการสอนด้านโลจิสติกส์ เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกที่เปิดสอนสาขาด้านโลจิสติกส์ เพื่อสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพเพื่อเข้าสู่โลกธุรกิจ และพร้อมจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไปสู่ระดับโลก ในโลกที่เชื่อมโยงถึงกันมากขึ้น โลจิสติกส์มีบทบาทสำคัญในการยกระดับการค้าระหว่างประเทศ

“และเมื่อพูดถึงสมุนไพรไทย ประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพและใช้ประโยชน์จากสมุนไพรมายาวนาน จึงทำให้สมุนไพรไทยหลายชนิดมีชื่อเสียงในด้าน

สรรพคุณทางยา และการทำอาหาร อย่างไรก็ตาม แม้ว่าสมุนไพรของเรามีคุณภาพที่ไม่อาจปฏิเสธได้ แต่ยังคงมีความท้าทายที่สำคัญที่เราจะต้องเอาชนะเพื่อเจาะตลาดโลกได้สำเร็จ โดยเรามีวัตถุประสงค์ร่วมกัน นั่นคือ เพื่อได้แลกเปลี่ยนความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ที่พัฒนาตลอดเวลา และส่งเสริมการส่งออกสมุนไพรไทยให้ประสบความสำเร็จในเวทีโลก” รองศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์กล่าว

ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติโด่ง เปิดยุทธศาสตร์ดันสมุนไพรไทย ยื่นหนึ่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เผยว่า ปัจจุบันนี้สมุนไพรไทยเป็นที่สนใจของคนไทยและตลาดต่างประเทศเวลานักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทย นอกจากมีความสนใจด้านอาหาร อาหารพื้นบ้านพื้นเมืองของประเทศส่วนหนึ่งก็มีส่วนประกอบสมุนไพรไทยทั้งเครื่องเทศ ผัก ผลไม้พื้นบ้าน อีกทั้งชาวต่างชาติชื่นชอบยาหม่องของประเทศไทยมาก

“ยาหม่องเมืองไทยนับว่าเป็นของฝากที่อบอุ่นๆ ของนักท่องเที่ยวชาวจีน การนวดเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ถูกถ่ายทอดตั้งแต่รุ่นสู่รุ่น มีพัฒนาการนวดต่างๆ ออกมามากมาย มีทั้งการนวดตามแนวเส้นประสาทเส้นใช้ในการดูแลรักษาดูแลอาการ ในบางครั้งนิ้วมือของหมอนวดเปรียบเหมือนเป็นเครื่องวินิจฉัยโรคไปด้วย ทั้งอาการแข็งตึง ของกล้ามเนื้อ เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นภูมิปัญญาของคนไทย ซึ่งเราสามารถหยิบสมุนไพรของประเทศเราไปพัฒนาและต่อยอด ทิศทางการพัฒนาในสมุนไพรเราไปต่อยอดสู่ตลาดโลก เราต้องต่อยอดจากสิ่งที่ปัจจุบันจุดเด่นของประเทศไทยอยู่แล้ว” นพ.ขวัญชัยกล่าว

จากนั้นวิเคราะห์ตลาดโลก ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติมีการเติบโตมาก และมีแนวโน้มที่ขยายขึ้น ส่วนใหญ่ตลาดอยู่ในเอเชีย โดยเฉพาะประเทศจีน อินเดีย เกาหลี ญี่ปุ่น ในส่วนของสหรัฐ ก็มีความสนใจไม่น้อยเริ่มมีการใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ แต่จะนำผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากทั่วโลกไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ และยุโรปก็เป็นพื้นที่หนึ่งที่มีสัดส่วนของการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรมาก อาทิ ประเทศเยอรมนี เป็นประเทศที่ส่งเสริมการใช้สมุนไพร

“ในกระแสการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรของประเทศไทยบ้างครั้งก็ต้องใช้หลักการให้ ‘โลกล้อมประเทศ’ ให้ไปตั้งที่ต่างประเทศก่อน แล้วจึงกลับมาขยายในประเทศไทย เพราะคนไทยส่วนมากชอบเชื่อฝรั่ง แต่ไม่ชอบเชื่อคนไทยด้วยกันเอง เราจะเห็นผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยต่างๆ ไปตั้งอยู่ที่ต่างประเทศจำนวนมาก โดยที่เราไม่รู้ว่าผลิตภัณฑ์นี้ผลิตที่ประเทศไทยความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย เรายังอยู่ในระดับกลาง ประเทศจีนยังคงเป็นที่หนึ่ง หากเราต้องการยึดตลาดโลกได้ ต้อง

เป็นระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน” นพ.ขวัญชัยกล่าว

กัญชา กัญชง เปิดใหม่ไลน์ จากพืชผดกัญชงสู่พืชทางการแพทย์

ด้าน ภก.สัณชัย จันทร์โต ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การควบคุมวัตถุเสพติด กล่าวถึงการลุยตลาดโลกกับสมุนไพรไทยว่า มาตรฐานที่ตลาดโลกต้องการเป็นสิ่งที่ไม่ผู้ประกอบการต้องรับรู้ เพื่อกระบวนการการผลิตตั้งแต่การปลูก การผลิต การแปรรูปไปจนถึงการจัดจำหน่ายทุกขั้นตอนจะถูกควบคุมให้เป็นคุณภาพที่ตลาดโลกต้องการ ทลายกำแพงทางการค้าและสามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้

“เล่าย้อนไปเมื่อ 30 ปีก่อน เริ่มต้นจากการดูแลกัญชงและกัญชาตั้งแต่ยังไม่ถูกกฎหมาย จนเริ่มทำกฎหมายเรื่องนี้ขึ้น ตอนนั้นกัญชายังถูกมองว่าเป็นสารเสพติด จนปี 2561 เริ่มมีกระแสเรื่องกัญชาว่าสามารถเป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์ทางการแพทย์ได้

“ในปี 2562 รัฐบาลได้ปลดล็อกนโยบายกัญชาและกัญชงว่าไม่ใช่ยาเสพติดที่ผู้ประกอบการรวมถึงประชาชนสามารถนำไปผลิตหรือนำไปใช้ประโยชน์ได้ อาทิ กิ่งก้าน ราก ใบ แต่ส่วนช่อดอกของกัญชวยังคงเป็นยาเสพติดอยู่ ซึ่งช่อดอกมีสารหนึ่งที่ทำให้เกิดการมึนเมา ต่างประเทศหรือหน่วยงานควบคุมยาเสพติดจึงยังต้องมีการควบคุมอย่างรอบคอบ เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามผู้ประกอบการหรือ อย. ต้องมีการรายงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสมอเพื่อเป็นการควบคุมในระดับโลกต่อไป

“มาจนถึงปี 2565 ศึกษาข้อมูลจนได้มีมาตรการที่ครอบคลุมกัญชงกัญชาเฉพาะแค่สารสกัดที่มาจากช่อดอก ซึ่งแบ่งการควบคุมออกเป็น 3 ส่วน ส่วนที่หนึ่งต้นน้ำคือการปลูก ณ ตอนนี้อย.ไม่ได้ควบคุมการปลูกเหมือนเมื่อก่อน ผู้ประกอบการที่สนใจการปลูกสามารถจดทะเบียนในแอปพลิเคชันก็พอ มีการควบคุมกลางน้ำคือการที่นำช่อดอกของกัญชาไปสกัดเป็นสารสกัดที่บ่งบอกว่าถ้ามีสารมากกว่า 0.2% ยังถือว่าเป็นยาเสพติดอยู่ แต่ถ้าผู้ประกอบการที่สนใจกลางน้ำที่สกัดออกมาแล้วขายให้ผู้ประกอบการปลายน้ำ ต้องทำ อย.เองผลิตให้มีหลากหลายผลิตภัณฑ์ อาทิ อาหาร เครื่องดื่ม ของใช้ ทั้งนี้ก็ต้องมีวิธีการในการจัดแจ้งเช่นกัน

“ทาง อย.ได้เข้าใจถึงผู้ประกอบการในหลายๆ ด้านไม่ว่าจะผู้ประกอบการเล็ก กลาง และใหญ่ ซึ่งผู้ประกอบการรายใหญ่ จะมีเงินลงทุนที่สูง สามารถสร้างสถานที่ตอบโต้ตามที่ต่างประเทศต้องการ ทาง อย.จึงออกหลักเกณฑ์เบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการ เล็ก และกลางสามารถสกัดสาร CBD ได้โดยต้องผ่านหลักเกณฑ์ 30 ข้อ อาทิ ห้องเตรียมสถานที่หรือบริเวณที่ใช้ในการเตรียมการสกัด มีเครื่องสกัดอะไรบ้าง เมื่อมาถึงขั้นตอนกลางน้ำ ผู้ประกอบการฝั่งนี้ก็ต้องมีการพิจารณาทั้งใบขอ

อนุญาตต่างๆ

“ด้านผู้ประกอบการปลายทาง อย.จะมีศูนย์บริการ One Stop Service เปิดให้บริการซึ่งผู้ประกอบการทุกรายสามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลเบื้องต้นโดยเจ้าหน้าที่จะให้คำแนะนำในทุกด้านและทุกขั้นตอน ณ ปัจจุบันนี้ ทางเลขานุการ อย.ได้เร่งทำนโยบาย เรื่องของ Speed คือต้องรวดเร็ว ไม่ว่าผู้ประกอบการจะเข้ามาในรูปแบบไหนเราต้องพยายามที่จะผลักดันโลจิสติกส์หรือผลิตภัณฑ์ เพื่อขยายผลต่อไปในอนาคต” ภก.สัญชัยเล่า

ขนส่งอย่างไรให้ได้มาตรฐาน จากต้นน้ำถึงปลายน้ำ

ถามว่าทิศทางกัญชา กัญชงในบ้านเราจะเป็นอย่างไร นพ.กิตติ โล่สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันกัญชาทางการแพทย์ เปิดข้อมูลว่า ในวันที่ที่ทุกหน่วยงานทางการแพทย์ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ใช้กัญชาทางการแพทย์มูลค่ากว่า 500 ร้อยล้านในปีที่ผ่านมา โดยยาจะมีทั้งแพทย์แผนไทย และแพทย์แผนปัจจุบัน

“ส่วนการขนส่งกัญชา กัญชง ซึ่งเป็นสมุนไพร เวลาส่งออก หรือขนส่งไปที่ไหน อย่างเช่นฟ้าทะลายโจร มีสารแอนโดรกราโฟไลด์อยู่ ขมิ้นชัน เคอร์คิวมิน สารพวกนี้อาจจะไวต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ และความชื้นทำให้คุณภาพของยาต่ำลงเวลาส่งออก กัญชาที่หลายคนเคยบริโภคจะอยู่ในขวดที่ทึบแสง เพื่อป้องกันแสง ป้องกันอุณหภูมิ ป้องกันความชื้น ตามหลักการต้อง 25 องศา ความชื้นไม่เกิน 60% ซึ่งสมุนไพรแห้ง หรือสมุนไพรสด การส่งก็จะเป็นอีกแบบหนึ่ง ต้องมีการดูแลที่ดี พอดันทาง-ปลายทาง ขนส่งกันไปทำให้คุณภาพลดลง การปลูกกัญชา หรือกัญชงสารสัมพันธ์ก็อาจจะไม่เท่ากันตามภูมิภาคที่มีหลังมาๆ การปลูกกัญชาก็เริ่มทำให้เป็นวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น มีการปลูกเป็นโรงเรือนและควบคุมสภาพแวดล้อมทั้งหมด เพื่อให้คุณภาพออกมาสู่มาตรฐาน

“ข้อมูลจากการสอบถามทางกระทรวงเกษตรฯ ในตอนนี้มีการส่งออกกัญชาแล้ว มีการขออนุญาตจากทางกรมการแพทย์แผนไทยกว่า 400 ใบอนุญาตส่งออก เวลาที่เราส่งกัญชาไปยังต่างประเทศ เราจะเจอต้นใหญ่เลย ต้องชี้แจงมาตรฐานการปลูก คุณปลูกที่ไหน ได้ปลูกตามมาตรฐานหรือไม่ ไม่ใช่เพียงแค่ว่าแพทย์ไทยเท่านั้น ยาแผนปัจจุบันก็เช่นกัน ยาสมุนไพรไม่สามารถทนสภาพแวดล้อมที่มันสุดโต่งได้ ประเทศไทยเรามีศักยภาพในการส่งออก แต่อยู่ที่ทางประเทศปลายทางที่เขาได้ตั้งเงื่อนไขจะเป็นแบบ GACP หรือไม่ ต่างประเทศเขาต้องเลือกสมุนไพรที่มีคุณภาพของเรา” นพ.กิตติกล่าว

‘ส่งใหญ่ ส่งยาก ส่งเย็น ส่งเยอะ’ ประชาชนไทยฉายภาพโลจิสติกส์ยุคใหม่

มาถึงมุมมองของผู้ให้บริการขนส่ง อย่างบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชัน จำกัด ดร.พีระ อุดมกิจสกุล กรรมการผู้จัดการ ฉายภาพบทบาทสำคัญของไปรษณีย์ไทยที่สร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการที่มีการสนับสนุนการขนส่ง อำนวยความสะดวก นำสินค้าส่งถึงมือผู้บริโภคทั่วโลก

“บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชัน จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดเก็บและกระจายสินค้า สินค้าที่เป็นธุรกิจหลักคือการบริการ Health care solution รายใหญ่ของประเทศไทย ประชาชนส่วนใหญ่ยังกับการขนส่งว่าไปรษณีย์ส่งยาได้ด้วยหรือไม่ ความจริงการบริการด้านนี้ ดำเนินการมาระยะเวลาเกือบ 10 ปีแล้ว โดยเริ่มจากการที่ให้บริการกับผู้ป่วยโรคไตระยะสุดท้าย ซึ่งเป็นการล้างไตที่บ้าน ขั้นตอนการจัดเก็บยา การกระจายยาทุกอย่างจะถูกควบคุมด้วยระบบมาตรฐาน ซึ่งมีคลังขนาดใหญ่ อยู่ที่คลองส่งน้ำ และ กม.19 บางนา-ตราด มีการจัดเก็บน้ำยาไว้ประมาณ 4.9 ล้านถุงต่อเดือน ฉะนั้น ผู้ป่วยโครงการ สปสช.ประมาณ 30,000 ราย ซึ่งเป็นผู้ป่วยที่เปราะบางมาก ในแต่ละเดือนมีการเสียชีวิตได้ตลอดเวลาและมีรายใหม่เข้ามาในเวลาเดียวกัน ที่เข้ามาผู้ป่วยต้องไปรับยาด้วยตนเองที่โรงพยาบาลอย่างยากลำบาก

“เราจึงต้องดูแลในเรื่องด้านโลจิสติกส์ต่างๆ บทบาทหน้าที่ตั้งแต่การเป็นคลังยา การขอรับยาต้องเป็นยาที่ได้มาตรฐานของ GSP (Good Storage Practice) ในการเก็บยา เมื่อเก็บยาแล้วต้องมีระบบ IT ควบคุมยาที่อยู่ภายในคลังเพราะยาต่างๆ มีวันหมดอายุ มีความเข้มข้นของยาที่แตกต่างกันโดยผ่านระบบ WMS (Warehouse Management System) รวมทั้งมีการพัฒนาต่อยอดเรื่องการทำ OMS (Order Management System) ส่งไปที่โรงพยาบาลต่างๆ ผ่านการสั่งยาจากคุณหมอในระบบ ส่วนคลังสินค้ามีหน้าที่ในการจัดยาตามที่ตั้งในระบบแล้วกระจายสินค้าไปยังบ้านผู้ป่วย

“บทบาทหนึ่งที่ต้องทำคือเมื่อขนส่งถึงบ้านผู้ป่วยต้องมีกรยกสินค้าเข้าไปในบ้านของผู้ป่วยตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อให้ผู้ป่วยได้ใช้ยาที่อยู่ในระยะเวลาตลอดเวลา ประชาชนหรือชาวบ้านที่ใช้บริการอยู่จะเรียกพวกเขาว่าหมอเสื้อแดง ทุกเดือนจะมีการเช็คยอดการใช้ยาของผู้ป่วยแต่ละรายผ่านแอปพลิเคชันเสมอ คุณหมอก็จะทราบการใช้ยาของผู้ป่วยผ่านระบบเช่นกัน” ดร.พีระกล่าว

วัดวาอาราม

ศูนย์กลางเศรษฐกิจชุมชน

“วัดจะมีหลักมีฐาน เพราะบ้านช่วย บ้านจะสวย เพราะมีวัด ดัดนิสัย

วัดกับบ้านผลักดันช่วยก็อวยชัย แต่ถ้าขัดกัน ก็บรรลัย ทั้งสองทาง”

ธรรมะจาก พระครูปลัดลลิตวิวัฒน์ หรือ หลวงพ่อน้ำฝน เจ้าอาวาส วัดไร่ล่อม จ.นครปฐม ซึ่งให้แง่คิดว่า เพราะวัดคือศูนย์กลาง เรื่องของสมุนไพรที่อยู่คนไทยจะ อยู่เยอะที่สุดก็คือ วัดในสมัยหลวงพ่อบุญ อติเตจเจ้าอาวาส วัดไร่ล่อม ท่านจะมีการทำสมุนไพรเพื่อตัวเอง และแจกจ่ายไปสู่ญาติโยมทั้งหลาย นี่คือนี่ที่อาตมภาพได้เห็น พระเดชพระคุณของหลวงพ่อบุญและได้นำมาปฏิบัติ ทั้ง แพทย์แผนไทยและแพทย์แผนปัจจุบันได้นำมาอยู่ที่วัด เป็นศูนย์กลาง และชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดนครปฐม มีการปลูกกระชายเยอะ มีทั้งการรับจ้างส่งเป็นรถกระบะ ในเรื่องมาตรฐานเป็นเรื่องที่ต้องคำนึงตั้งแต่การปลูก การควบคุมการผลิต และการขนส่งเป็นสิ่งสำคัญ บางพื้นที่วัดก็เป็นศูนย์กลาง

“แม้กระทั่ง มวย ยาสมุนไพร การนวด ที่วัดไร่ล่อมมี ครบหมดเลย ทางวัดส่งเสริมเป็นวิสาหกิจชุมชน โดยใช้ วัดขับเคลื่อนในนามมูลนิธิหลวงพ่อบุญ มีทั้งคลินิกแพทย์ แผนไทยประยุกต์อยู่ในวัดเช่นเดียวกัน ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของวัดในเรื่องการขนส่ง เราต้องร่วมกันปรับ สมัยก่อนขนส่งกระชายกันเต็มรถ แต่ไม่มีการป้องกันใดๆ เป็น สิ่งที่ต้องกลับไปเป็นแง่คิดในการปรับปรุง” พระครูปลัด ลลิตวิวัฒน์กล่าว

จากคน ‘ไม่เชื่อ’ กัญชารักษาโรค

พลิกผันสู่ผู้ปลูก 6 ปีซ้อน

ด้านผู้ปลูกกัญชา อย่าง ธวัช จรุงพิรวงศ์ ประธาน

วิสาหกิจชุมชน Thai Herb Center กล่าวว่า สมุนไพรไทย เป็นพืชที่มีเสน่ห์ ได้เริ่มศึกษาจากการปฏิบัติจริง อยากรู้ที่จะ เปิดร้านอาหารจนได้เข้าสู่วงการกัญชา จุดเริ่มต้นมาจาก เพื่อนที่ป่วยเป็นมะเร็งดับ บอกว่าจะใช้น้ำมันกัญชาในการ รักษา จึงบอกว่าย่าใช้เลยให้รักษาตามแพทย์แผนปัจจุบัน ดีกว่า เมื่อเพื่อนได้เริ่มใช้น้ำมันกัญชา ก็กินได้ นอนหลับ มากขึ้น สู่เดือนที่ 2-3 ค่ำมะเร็งเริ่มลดลง

“หลังจากนั้นผมก็ได้เริ่มศึกษาการทำน้ำมันกัญชา เริ่ม จากการปลูกที่คอนโดใช้ทั้งห้องเลย เริ่มศึกษาจากการใช้ ดิน เราจะปลูกอย่างไรให้ไม่มีสารตกค้าง ศึกษาลักษณะ การเจริญเติบโตของกัญชาเริ่มจะเป็นต้นน้ำที่ ทำอย่างไร ให้มีมาตรฐาน เราต้องดูว่า ปลูกกัญชาสายพันธุ์ไหนเหมาะ แก่การรักษาโรค อันไหนใช้ในการนอนหลับปัจจุบันได้ปลูก กัญชามากกว่า 6 ปีแล้ว เราจึงมีความคิดที่จะส่งกัญชาออก ต่างประเทศ ก็คิดว่าจะทำอย่างไรให้ผ่านมาตรฐาน GACP มาตรฐานทางยุโรปก็จะมีอีกมาตรฐานหนึ่ง ประเทศไทย เรามีพืชสมุนไพรมากกว่า 1,800 ชนิด การส่งออกก็สูง ขึ้นเรื่อยๆ ในปัจจุบันนี้” ธวัชกล่าว

โลจิสติกส์จึงเป็นอีกส่วนสำคัญที่จะช่วยผลักดัน สมุนไพรไทยสู่ประชาชนชาวไทยพร้อมต่อยอดสู่โลก กว้างทางการแพทย์ในอนาคต

ชฎานินทร์ ภูเขาทอง

สุภัทตรา น้อยสอาด

ก.เกษตรของบ4แสนล.ปีมรายได้3เท่า

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2568 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวม 437,340 ล้านบาท ประกอบด้วยงบประมาณของส่วนราชการ 422,471 ล้านบาท งบประมาณของรัฐวิสาหกิจ 6,907 ล้านบาท และกองทุน 7,962 ล้านบาท ทั้งนี้ สามารถจำแนกประเภทของงบประมาณที่สอดคล้องกับนโยบายสำคัญของรัฐบาล ด้านการเกษตร 26 ประเด็นจาก 142 ประเด็น รวม 411,514 ล้านบาท

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล่าวเสริมว่า จากงบประมาณ 437,340 ล้านบาท กระทรวงเกษตรฯ ได้กำหนดกรอบงบประมาณที่สอดคล้องกับนโยบายสำคัญของรัฐบาลด้านการเกษตร 26 ประเด็นจาก 142 ประเด็น รวม 411,514 ล้านบาท และรายจ่ายบุคลากรภาครัฐ 25,826 ล้านบาท ประกอบด้วย 1.นโยบายระยะสั้น 81,607 ล้านบาท ดำเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร หาดลาดให้สินค้าเกษตร ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำประมง แก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร ปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติ แก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมและมลภาวะ PM2.5 การวางแผนรับมือและป้องกันวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อม ดำเนินนโยบาย Carbon Neutrality และปราบปรามเถื่อนปราบปรามสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย

นายฉันทานนท์กล่าวต่อว่า 2.นโยบายระยะสั้น-กลาง 1,420 ล้านบาท จัดการแปลงเกษตรด้วยนวัตกรรมเกษตรแม่นยำและ 3.นโยบายระยะกลาง 26,527 ล้านบาท เจรจาความร่วมมือ

ทางการค้าระหว่างประเทศ (FTA) สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงพืชให้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ สนับสนุนการแปรรูป ส่งเสริมและพัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์น้ำ พันธุ์ปศุสัตว์ พัฒนาเกษตรกร จัดทำข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการทางการเกษตร และส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและน้ำ 4.นโยบายระยะกลาง-ยาว 301,960 ล้านบาท บริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพภาคการเกษตร ให้ประชาชนมีสิทธิในที่ดิน และปรับปรุงหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร

“กระทรวงมีเป้าหมายให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 3 เท่า ภายใน 4 ปี (2567-2570) ภายใต้ 9 ภารกิจ วงเงิน 357,276 ล้านบาท ได้แก่ จัดที่ดินทำกินให้เกษตรกร จัดทำข้อมูลเกษตรกร/แปลงเกษตรกรในระบบดิจิทัล ส่งเสริมฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน บริหารจัดการน้ำ เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ส่งเสริมให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรเข้มแข็ง ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เปลี่ยนแปลงของสภาวะสิ่งแวดล้อม และทำงานและการวิจัยภายใต้กรอบความร่วมมือ” นายฉันทานนท์กล่าว และว่า งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 วงเงินรวม 120,699 ล้านบาท ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา คาดประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา ประมาณเดือนเมษายน 2567 ส่วนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2568 หลังจากนั้น จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของสำนักงบประมาณ และนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ฟางข้าว 4 จ.อีสาน ช่วยลดต้นทุนเกษตรกร

นางสุจารีย์ พิชา ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 นครราชสีมา (สศท.5) เผยถึงผลการศึกษาฟางข้าว เพื่อหาแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ในพื้นที่ 4 จังหวัด (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์) จากการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรและผู้ใช้ประโยชน์จากในพื้นที่ 196 ราย พบว่า

วัสดุคลุมดิน ร้อยละ 0.97

สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการแปรรูป/ผู้รวบรวมแบ่งเป็น กลุ่มแปลงใหญ่ข้าว/วิสาหกิจชุมชนเป็นผู้รับซื้อฟางข้าวจากเกษตรกรในพื้นที่และให้บริการอัดฟางก้อนในนาให้แก่เกษตรกรสมาชิก มีค่าใช้จ่ายก้อนละ 13-14 บาท (ไม่รวมค่าขนส่ง) และเมื่อกลุ่มแปลงใหญ่อัดฟางก้อนเสร็จเรียบร้อยจะจำหน่ายให้กับผู้ใช้ประโยชน์จากฟางข้าวทันที (จำหน่ายที่นา)



กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ส่วนใหญ่จะข้างรถอัดฟางข้าวของกลุ่มแปลงใหญ่มาอัดฟางก้อนเก็บไว้เพื่อทำปุ๋ย เพาะเห็ดเลี้ยงสัตว์ และวัสดุคลุมดิน ร้อยละ 33.63, โดกลบฟางข้าวในนาเพื่อให้ย่อยสลายเป็นปุ๋ย ร้อยละ 29.22, จำหน่ายฟางข้าวอัดก้อนเองให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปลูกพืช และเพาะเห็ด ร้อยละ 26.32, จำหน่ายฟางข้าวอัดก้อนให้กับกลุ่มแปลงใหญ่/วิสาหกิจชุมชนที่ตนเป็นสมาชิก ร้อยละ 7.90, จำหน่ายฟางข้าวอัดก้อนให้กับผู้รวบรวมเอกชน ร้อยละ 1.96 และนำฟางข้าวไปใช้ประโยชน์โดยตรงเช่นทำปุ๋ยเพาะเห็ดเลี้ยงสัตว์และ



โดยผู้รวบรวมเอกชนจะจำหน่ายฟางข้าวอัดก้อนต่อให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปลูกพืช เพาะเห็ด บุคคลทั่วไป โรงแรมและรีสอร์ทเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ส่วนผู้รวบรวมฟางข้าวเอกชนจะรับซื้อฟางข้าวอัดก้อนจากเกษตรกรหลังจากที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวข้าว ราคารับซื้อขึ้นอยู่กับฤดูกาลเก็บเกี่ยว สภาพความชื้นของฟางข้าว พันธุ์ข้าวที่ใช้ปลูก

กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์จากฟางข้าวเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อนำฟางข้าวใช้แทนหญ้าเนเปียร์ช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ 10.21 บาท/ตัว/วัน, เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม นำฟางข้าวใช้แทนอาหารหยาบช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ 43.60 บาท/ตัว/วัน, เกษตรกรผู้เลี้ยงปลา นำฟางข้าวใช้แทนอาหารปลาสำเร็จรูป ช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ 3.025 บาท/ปี,



เกษตรกรผู้ปลูกพืช นำฟางข้าวไปเป็นวัสดุคลุมดิน แทนการใช้ผ้าสแลงกรองแสง ลดค่าใช้จ่ายได้ 750 บาท/ปี และเกษตรกรผู้เพาะเห็ด นำฟางข้าวอัดไปเป็นวัสดุคลุมดินแทนการใช้ต้นกล้วยแห้ง ลดค่าใช้จ่ายได้ 1,800 บาท/ไร่/รอบการผลิต หรือแทนการใช้กากมันสำปะหลัง ลดค่าใช้จ่ายได้ 6,600 บาท/ไร่/รอบการผลิต

“รัฐควรส่งเสริมให้เกษตรกรนำฟางข้าวมาใช้ประโยชน์มากขึ้น สร้างรูปแบบผลิตภัณฑ์แปรรูปที่หลากหลาย ส่งเสริมการสร้างตราสินค้าฟางข้าว และการรับรองแหล่งที่มาเพื่อให้ผู้ใช้ประโยชน์เกิดความเชื่อมั่นในตัวสินค้าและการต่อราคา รวมถึงการรักษามาตรฐานสินค้าฟางข้าวเพื่อให้เกิดการซื้อขายและบอกต่อ พร้อมทั้งสนับสนุนและผลักดันไปสู่ช่องทางในการจำหน่ายผ่านตลาดออนไลน์ เพื่อความสะดวกและง่ายต่อการเข้าถึงระหว่างผู้ผลิตและผู้ใช้ประโยชน์ นอกจากนี้ ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกันในการซื้อขายฟางข้าว สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ สนับสนุนองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรในการบริหารจัดการฟางข้าว ตั้งแต่การวางแผน กระบวนการผลิต และการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้จากฟางข้าว อย่างไรก็ตาม เกษตรกร ผู้ประกอบการแปรรูป/ผู้รวบรวม และผู้ใช้ประโยชน์ ควรทำประกันภัยขนส่งสินค้าฟางข้าว เพื่อป้องกันความเสียหายในระหว่างการขนส่ง” ผอ.สศท.5 กล่าว.

เร่งเดินหน้าโครงการรักษาเสถียรภาพราคาหมู

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ที่ประชุมหรือแนวทางขับเคลื่อนการรักษาเสถียรภาพราคาสุกรหน้าฟาร์ม โดยหารือกับตัวแทนสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ นำโดย นายสิทธิพันธ์ ธนเกียรติภกิจญา นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ และโมเดิร์นเทรด โดยที่ประชุม ได้ข้อสรุปกิจกรรมที่จะดำเนินการร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 1. โมเดิร์นเทรดทุกบริษัทใช้มาตรการขอความร่วมมือผู้จัดหาสินค้าแต่ละพื้นที่ (Supplier) ให้รับซื้อสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม สอดคล้องตามราคาที่สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติประกาศแนะนำ 2. โมเดิร์นเทรดทุกบริษัทจัดซื้อเนื้อและผลิตภัณฑ์สุกรจากโรงฆ่าหรือสถานที่รวบรวมคัดแต่งที่ได้มาตรฐานตามที่กรมปศุสัตว์ให้การรับรองและสามารถตรวจสอบย้อนแหล่งผลิตได้ถึงฟาร์ม 3. สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติแจ้งขอความร่วมมือจากเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรให้ขายสุกรมีชีวิตตามราคาที่สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติประกาศแนะนำ 4. บริษัท Makro แสดงความจำนงพร้อมรับซื้อซากลูกสุกรในรูปแบบแช่แข็งพร้อมปรุง เพื่อนำไปจำหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการทำหมูหัน ตามโครงการรักษาเสถียรภาพราคาสุกร

โมเดิร์นเทรดทุกบริษัทและสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติให้ความร่วมมือกับกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อขับเคลื่อนโครงการรักษาเสถียรภาพราคาสุกร โดยจะประสานข้อมูลกันอย่างใกล้ชิด สำหรับความร่วมมือในการขับเคลื่อนการรักษาเสถียรภาพราคาสุกรหน้าฟาร์มตามมติ Pig Board จะช่วยทำให้ราคาสุกรหน้าฟาร์มมีเสถียรภาพในระดับที่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยพออยู่ได้.

posttoday.com

Rating: ★★★★★

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 17:14

Site Value: 89,611

PRValue (x3)

268,833

หัวข้อข่าว: "นฤมล" จับมือ "หัวเว่ย" หวังเพิ่มรายได้เกษตรกร 3 เท่า ภายใน 4 ปี



หน้าแรก ธุรกิจ การเมือง Smart City



"นฤมล" จับมือ "หัวเว่ย" หวังเพิ่มรายได้เกษตรกร 3 เท่า ภายใน 4 ปี

📅 14 กุมภาพันธ์ 2567

แชร์   

ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ผู้แทนการค้าไทย ร่วมกับ"ห้วเว่ย" ใช้การตลาดนำ นวัตกรรมเสริม ตั้งเป้าเพิ่มรายได้เกษตรกร 3 เท่า ภายใน 4 ปี

(14 กุมภาพันธ์ 2567) ณ ห้องประชุม 302 ทำเนียบรัฐบาล ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ผู้แทนการค้าไทย ได้ร่วมประชุมกับผู้บริหารบริษัทห้วเว่ย (ประเทศไทย) และ ผศ.ดร.สิดางค์ พิสัยหล้า ที่ปรึกษา รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ เพื่อกำหนดแผนการทำงานภายใต้นโยบายรัฐบาล "การตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้เกษตรกร 3 เท่า"

ผู้แทนการค้าไทยเปิดเผยหลังการประชุมว่า ที่ประชุมได้มีข้อสรุปของแผนงานในการนำนวัตกรรมมาช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และเพิ่มรายได้ให้พี่น้องเกษตรกร 3 ด้าน



1. ใช้นวัตกรรมด้านพลังงานเพื่อ “ลดต้นทุนค่าไฟฟ้า” สำหรับภาคการเกษตร โดยจะแบ่งเป็นโครงการขนาดย่อมในพื้นที่สูงและพื้นที่ห่างไกล กับโครงการขนาดใหญ่ด้านพลังงานสะอาดในพื้นที่การดูแลรับผิดชอบของกระทรวงเกษตรฯ
 2. พัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ด้านการเกษตรและการค้า เพื่อให้สามารถใช้การตลาดนำ การพยากรณ์ผลผลิต นำไปสู่การวางแผนการผลิตที่ตรงกับความต้องการของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. ต่อยอดแอปพลิเคชัน “เกษตรพิรุณราช” ให้เป็นช่องทางการค้าขายของพี่น้องเกษตรกรในรูปแบบ “From Farm to Table” โดยการพัฒนาแพลตฟอร์มต่อยอดนี้ กระทรวงเกษตรฯ จะได้ทำงานร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และผู้ให้บริการเอกชนรายอื่นเพิ่มเติม เช่น WeChat และ Line ต่อไป
- “ตามนโยบายของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ตัวเลขการค้าและการลงทุนที่เพิ่มขึ้น จะนำไปสู่รายได้ที่สูงขึ้นของผู้ประกอบการไทย ซึ่ง รongฯ ภูมิใจ ดุแลด้านการตลาดอยู่อย่างใกล้ชิด สำหรับกลุ่มพี่น้องเกษตรกรที่รัฐบาลตั้งเป้าให้มีรายได้เพิ่ม 3 เท่า รัฐมนตรีฯ ธรรมนัส ได้ขับเคลื่อนให้กระทรวงเกษตรฯ จับมือกับผู้เชี่ยวชาญแขนงต่างๆ ทั้งไทยและต่างประเทศในการนำนวัตกรรมมาเสริมภาคการเกษตรเพื่อการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และเพิ่มรายได้ พร้อมทั้งทำงานร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ และทีมไทยแลนด์ทุกคน เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว” ผู้แทนการค้าย้ำ



ข่าว วิดีโอ หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐทีวีไลฟ์สไตล์ กีฬาบันเทิง ดวง หอย



📅 14 ก.พ. 2567 16:51 น.

กรมประมงปิดอ่าวไทย ตามช่วงเวลา 8 เดือน เพื่อให้ปลาทูวางไข่-อนุบาลตัวอ่อน

รมช.ธรรมนัส เป็นประธานพิธีประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน พื้นที่อ่าวไทยปี 67 และปล่อยเรือตรวจการณ์ปกป้องแหล่งวางไข่สัตว์น้ำ พร้อมประกอบพิธีบวงสรวง "กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์" รวมทั้งร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำคืนธรรมชาติ

เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 2567 ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานใน "พิธีประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน พื้นที่ทะเลอ่าวไทย ประจำปี 2567" ณ ท่าเทียบเรือประมงชุมพร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ซึ่งมาตรการดังกล่าวยังคงเป็นมาตรการที่กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมประมงดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ครอบคลุมพื้นที่บริเวณอ่าวไทย โดยแบ่งเป็นบริเวณพื้นที่อ่าวไทยตอนกลาง 2 ช่วงระยะเวลา ได้แก่ ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 15 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่ปลายแหลมเขาม่องไล่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถึงอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี และระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม - 14 มิถุนายน 2567 ในบริเวณอาณาเขตตามแผนที่แนบท้ายของประกาศปิดอ่าวไทยตอนกลาง และเขตต่อเนื่องตั้งแต่ปลายแหลมเขาม่องไล่ ถึงอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์



ตามแผนที่แนบท้ายของประกาศปิดอ่าวประจวบ และบริเวณพื้นที่อ่าวไทยรูปตัว ก 2 ช่วงระยะเวลา ได้แก่ ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน - 15 สิงหาคม 2567 ในพื้นที่อ่าวไทยตอนในฝั่งตะวันตกของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร และระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 30 กันยายน 2567 ในพื้นที่อ่าวไทยตอนในด้านเหนือของจังหวัดสมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา และชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำฝั่งทะเลอ่าวไทย ซึ่งเป็นแหล่งวางไข่ และอาศัยเลี้ยงตัวอ่อนของสัตว์น้ำหลายชนิด ด้วยการคุ้มครองพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำที่มีความสมบูรณ์เพศพร้อมผสมพันธุ์วางไข่ และปกป้องสัตว์น้ำวัยอ่อนให้มีโอกาสเจริญเติบโตเป็นสัตว์น้ำรุ่นต่อไป





จากผลการดำเนินมาตรการฯ ในปี 2566 ที่ผ่านมา พบว่าปริมาณการจับปลาหูในอ่าวไทยมีปริมาณมากถึง 41,310 ตัน คิดเป็นมูลค่า 3,316.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ถึง 5,602 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 659.08 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 16 ของปริมาณการจับ (ปี 2565 ปริมาณ 35,708 ตัน มูลค่า 2,657.49 ล้านบาท) และพบว่าพ่อแม่ปลามีความสมบูรณ์ในอัตราที่สูงเกือบร้อยละ 100 อีกทั้งยังพบการแพร่กระจายของลูกปลาทู-ปลาลัง และสัตว์น้ำเศรษฐกิจชนิดอื่นในพื้นที่ที่ประกาศใช้มาตรการ จึงเป็นการยืนยันได้ว่ามาตรการฯ ที่ใช้มีความสอดคล้อง ถูกต้อง และเหมาะสมทั้งในด้านพื้นที่ ช่วงเวลา และเครื่องมือที่มีการประกาศใช้มาตรการฯ



นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังได้ร่วมประกอบพิธี
บวงสรวง พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรม
หลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการประกาศใช้มาตรการฯ
และปล่อยเรือตรวจการณ์ออกปฏิบัติการจำนวน 13 ลำ ประกอบด้วย เรือตรวจ
ประมงทะเล 702, เรือตรวจประมงทะเล 619, เรือตรวจประมงทะเล 613, เรือ
ตรวจประมงทะเล 611, เรือตรวจประมงทะเล 324, เรือตรวจประมงทะเล 220,
เรือตรวจประมงทะเล 208, เรือตรวจประมงทะเล 113, เรือตรวจประมงทะเล
105, เรือ ศรชล.ภาค 2, เรือกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, เรือตำรวจน้ำ
และเรือตรวจคนเข้าเมือง



ข่าวเกษตร ปศุสัตว์ ดินและน้ำ เกษตรแปลงใหญ่ พืชเศรษฐกิจ เกษตร Special ฐานชีวภาพ เกษตรโมเดลเกษตร Smart 500 ศูนย์รวมใจคน คนสมัย



กรมส่งเสริมสหกรณ์ เร่งแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือน เน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ ผลักดันเศรษฐกิจไทยเติบโต

14 ก.พ. 2567 | ข่าวเกษตร, สัตว์



จากสถานการณ์หนี้ครัวเรือนของประชาชนในประเทศไทยที่เพิ่มขึ้น โดยสัดส่วนหนี้ครัวเรือนไตรมาส 3 ปี 2566 อยู่ที่ร้อยละ 0.69 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน คิดเป็นสัดส่วน GDP ของประเทศ ร้อยละ 90.9 และยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ ค่าเงินบาท และการเมืองระหว่างประเทศ



นายณวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ "ซึ่งได้กล่าวในงานประชุมสัมมนาพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรด้วยระบบสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนของสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตร สหกรณ์ภาคการเกษตร และกลุ่มเกษตรกรอย่างยั่งยืน

"ปัจจุบันพบว่า 90% ของหนี้ครัวเรือนของเกษตรกรไทย มีหนี้เงินจำนวนเฉลี่ยมากถึง 450,000 บาทต่อครัวเรือน และพบว่า 30% ของครัวเรือนมีหนี้ตั้งแต่เกิน 500,000 บาท ในส่วนของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รมสินฯ สนับสนุนช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจาก 203,320 บาทต่อคน ในปี 2564 เพิ่มขึ้น 209,885.05 บาทต่อคนในปี 2565 หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 312 สมาชิกใช้บริการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในรูปแบบสินเชื่อ สุภาพการจำ และอุทธรณ์ใช้การเพิ่มนำไปใช้ประโยชน์ในการลงทุนเพื่อประกอบอาชีพ ใช้ชำระหนี้สินเดิม ใช้จ่ายในครัวเรือน" นายวิศิษฐ์ กล่าว

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้เผยแพร่ว่า ที่ผ่านมามีสิ่งปีงบประมาณ 2562 ถึงปี 2566 กรมส่งเสริมสหกรณ์ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญในการแก้ไขปัญหาหนี้ของสมาชิกอย่างจริงจัง และขยายวงกว้างไปปฏิบัติได้เต็มรูปแบบทั่วประเทศ ซึ่งวิธีการแก้ไขปัญหานี้ต้องเริ่มจากการดูแลสุขภาพหนี้ของสมาชิก จัดตั้งศูนย์บริการช่วยเหลือ จัดสวัสดิการสวัสดิการแก่สมาชิกสหกรณ์ฯ จากนั้นจึงจัดตั้งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์เข้าไปดำเนินการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ฯ เดินหน้าช่วยเหลือ เยี่ยมไปพร้อมกับการสำรวจหนี้สินรายครัวเรือน เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรกับเกษตรกรรายย่อยพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยระบบสหกรณ์ โดยผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยองภาค ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2566 – กันยายน 2566 มีสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือน จำนวน 28,954 ราย หนี้ค้างเฉลี่ยที่ได้รับการแก้ไขลดลงจากสถานการณ์เงินบาทของจังหวัด ร้อยละ 19.80 และแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนของจังหวัด ซึ่งมีวิธีการกระจายฉีดฉนวนเร่งรัดหนี้ (การออก/งดฉีดฉนวน) และดำเนินการรวมถึงการพักชำระหนี้ 4,000,884

"ในปี 2567 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาหนี้และพัฒนาคูณภาพชีวิต สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรด้วยระบบสหกรณ์ต่อไปจากปีที่ผ่านมา โดยให้สร้างบทบาท ส่งเสริมพัฒนา และส่งเสริมการแก้ไขปัญหาหนี้ของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา หนี้สินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้มีผลสำเร็จเพิ่มขึ้น และในปีนี้ได้มีทีมปฏิบัติการติดตามสนับสนุน ส่งเสริมการช่วยเหลือและภาคแก้ไขปัญหาหนี้สมาชิก และส่งเสริมอาชีพ และจัดสร้างผลิตภัณฑ์ "นายวิศิษฐ์ กล่าวทิ้งท้าย



ข่าวเกษตรล่าสุด

- กรมส่งเสริมสหกรณ์ เร่งแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์
- นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
- กรมส่งเสริมสหกรณ์ ขอความร่วมมือเกษตรกร
- อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดงานพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์
- กรมส่งเสริมสหกรณ์ 500 ศูนย์รวมใจคน

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์



สนใจพื้นที่โฆษณาติดต่อ 064-02-AC NEWS

หน้าหลัก เศรษฐกิจ/การเงิน/กองทุน การตลาด/ไอที/ยานยนต์ ไลฟ์สไตล์/ท่องเที่ยว/กีฬา คุณภาพ

การศึกษา-สิ่งแวดล้อม-สาธารณสุข



สทนช. กำชับ กรมชลฯ เพิ่มการระบายน้ำผลักดันน้ำเค็มรุกสถานีสูบน้ำสำแล ช่วยควบคุมคุณภาพน้ำประปาให้ชาว กทม.



สทนช. บูรณาการร่วมกับกรมชลฯ และ กปน. ติดตามควบคุมคุณภาพน้ำสำหรับผลิตประปาในเขตกรุงเทพมหานครอย่างใกล้ชิด หลังคาดการณ์ 18 ก.พ. นี้ จะเกิดน้ำทะเลหนุนสูงกระทบสถานีสูบน้ำดิบสำแล พร้อมเตรียมหารือ กฟผ. ทอยระบายน้ำจาก เขื่อนอุบลรัตน์ เตรียมพร้อมก่อนเข้าสู่ฤดูฝน สอดคล้องความต้องการใช้น้ำประชาชนในช่วงนี้โดยไม่กระทบพื้นที่ท้ายน้ำ



วันนี้ (14 ก.พ. 67) นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง รองเลขาธิการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นประธานการประชุม ติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำประจำสัปดาห์ ณ อาคาร จุฑามาศ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พร้อมด้วยหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมอุตุนิยมวิทยา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) (สสน.) กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กรม ทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมชลประทาน การประปานครหลวง การประปาสวนภูมิภาค การ ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นต้น เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยนายไพฑูรย์ เปิดเผยผลการประชุมว่า สทนช. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ ติดตามสถานการณ์น้ำเค็มจากภาวะน้ำทะเลหนุนสูงอย่างใกล้ชิด โดยคาดการณ์ว่าจะเกิดน้ำทะเลหนุนสูงอีกครั้งในช่วงวันที่ 18 ก.พ. นี้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำบริเวณสถานีสูบน้ำดิบ สำแล จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็นแหล่งต้นทางการผลิตน้ำประปาในเขต พื้นที่กรุงเทพมหานคร สทนช. จึงได้บูรณาการร่วมกับ กรมชลประทานในการปรับเปลี่ยนอัตราการระบายน้ำจากพื้นที่ตอน

บนเข้าช่วยผลักดันน้ำเค็มตั้งแต่วันที่ ซึ่งปริมาณน้ำดังกล่าวจะไหลเข้าสู่บริเวณสถานีสูบน้ำดิบสำแล ในช่วงวันที่ 17 ก.พ. 67 เพื่อเป็นการเตรียมรองรับสถานการณ์ล้นหน้า โดยจะช่วยให้สถานีสูบน้ำดิบสำแลมีปริมาณน้ำไหลผ่านในอัตราประมาณ 90 ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ต่อวินาที สามารถช่วยรักษาคุณภาพน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับการผลิตน้ำประปา พร้อมกันนี้ สททช. ได้มอบหมายให้การประปานครหลวงกับกรมชลประทานเตรียมพร้อมปฏิบัติการ Water Hammer Operation เพื่อช่วยผลักดันล้นความเค็มด้วย



นอกจากนี้ ภาวะน้ำทะเลหนุนสูงในช่วงฤดูแล้ง ยังส่งผลให้บางพื้นที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำจืด เช่น เกษตรกรในพื้นที่ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ซึ่งอยู่บริเวณปากแม่น้ำท่าจีนที่ประสบปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำ ได้มีการเร่งช่วยเหลือโดยลำเลียงน้ำจากแม่น้ำท่าจีนตอนบน และแม่น้ำแม่กลอง ผ่านคลองท่าสาบบางปลาและคลองจรเข้สามพัน รวมถึงจัดรถบรรทุกน้ำเข้าช่วยเหลือ โดยปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายลงแล้ว ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำเค็มเพื่อติดตามควบคุมคุณภาพน้ำและเร่งป้องกันและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างต่อเนื่อง



“ขณะนี้ประเทศไทยยังอยู่ในสถานการณ์เอลนีโญ ส่งผลให้มีสภาพอากาศร้อนและมีปริมาณฝนไม่มากนัก จึงต้องมี การควบคุมการใช้น้ำให้เป็นไปตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการใช้น้ำเพื่อการเกษตร ที่ปัจจุบันมีการเพาะปลูกนาปรัง ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาเกินกว่าแผน ซึ่งหากเกษตรกรเก็บเกี่ยวนาปรังแล้วเสร็จในช่วงประมาณกลางเดือน มี.ค. นี้ จำเป็นจะต้องมีการปรับลดและงดใช้น้ำ เพื่อสงวนปริมาณน้ำไว้สำหรับการอุปโภคบริโภค รวมถึงเพื่อเป็นการบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพิ่มประสิทธิภาพ การใช้งานอาคารชลประทานด้วย โดย สททช. ได้ขอความร่วมมือกับจังหวัดและกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เกษตรกรแล้ว” รองเลขาธิการ สททช. กล่าว

นายไพฑูรย์เปิดเผยต่อว่า สำหรับการคาดการณ์สภาพอากาศของประเทศไทยที่กรมอุตุนิยมวิทยา และ สทน. ได้ประเมินว่ามีโอกาสที่สภาวะลานีญาจะพัฒนาตัวขึ้นในช่วงเดือน มิ.ย. - ส.ค. นี้ จึงคาดว่าในปีประเทศไทยจะมีปริมาณฝนเพิ่มมากขึ้น โดยขณะนี้ได้มีการเตรียมพร้อมบริหารจัดการน้ำล่วงหน้า อาทิ การทยอยระบายน้ำจากเขื่อนอุบลรัตน์ในช่วงก่อนเข้าสู่ฤดูฝน ซึ่งจะเป็นการระบายน้ำผ่านลำน้ำชีที่ยังมีความสามารถในการรองรับน้ำ ลงสู่แม่น้ำโขง จ.อุบลราชธานี ในอัตราที่เหมาะสมโดยไม่กระทบต่อพื้นที่ทำนน้ำ และสอดคล้องกับความต้องการใช้น้ำของประชาชนในช่วงเวลานี้ โดย สทนช. จะหารือร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอย่างรอบคอบ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากโอกาสการเกิดฝนของประเทศไทยขึ้นอยู่กับหลากหลายปัจจัย ทั้งสภาพภูมิประเทศ ร่องความกดอากาศ พายุฯลฯ และเนื่องด้วยมีความผันผวนแปรปรวนของสภาพอากาศสูง จึงยังคงต้องควบคุมการใช้น้ำอย่างเคร่งครัด เพื่อสำรองปริมาณน้ำไว้สำหรับฤดูแล้งปี 2567/2568

บันทึกโดย : Admin วันที่ : 14 ก.พ. 2567 เวลา : 18:25:31



ไทยรัฐทีวี โลฟัสสไตล์ กีฬา บันเทิง ดวง หวย นิยาย ซุปปิ้ง MONEY MIRROR



14 ก.พ. 2567 20:34 น.

เกษตร นโยบายการเกษตรไทยรัฐออนไลน์

กรมประมงเร่งแก้ปัญหาสัตว์น้ำราคาตกต่ำ เน้นสอดคล้อง WTO ชงค่าธรรมเนียมนำเข้าใหม่

อธิบดีกรมประมง สั่งการเร่งแก้ไขปัญหาลดราคาสัตว์น้ำประมงราคาตกต่ำ เน้นมาตรการ
ลดคอลลง WTO เพราะหยุดนำเข้าไม่ได้ และเฝ้าระวัง IUU อย่างเข้มงวด พร้อม
เสนอกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมนำเข้าสัตว์น้ำให้เหมาะกับปัจจุบัน

นายบัญชา สุขแก้ว อธิบดีกรมประมง เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการ
แก้ไขปัญหาประมงทะเล ครั้งที่ 1/2567 โดยมี ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า จากกรณีชาวประมงขอให้ภาครัฐพิจารณา
แนวทาง หรือมาตรการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าสัตว์น้ำตกต่ำ เนื่องจากมีการนำเข้า
สัตว์น้ำมาจำหน่ายในประเทศ โดยมีข้อเรียกร้องดังนี้



1. ขอให้หยุดการนำเข้าสัตว์น้ำ
2. ขอให้กำหนดปริมาณสัตว์น้ำที่สามารถนำเข้ามาในประเทศได้ ให้สอดคล้องกับกำลังการผลิตและความต้องการในประเทศ
3. ขอให้กำหนดมาตรฐานสัตว์น้ำ ที่จะนำเข้ามาให้เป็นมาตรฐานเดียวกับชาวประมงในประเทศ (IUU)
4. ขอให้มีความเข้มงวดในการตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า
5. กำหนดอัตราจัดเก็บภาษีนำเข้าสัตว์น้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน กรมประมงรับทราบถึงปัญหาดังกล่าว และได้กำหนดแนวทางการดำเนินการ รวมถึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการค้าสัตว์น้ำตกต่ำ ประกอบด้วยผู้แทนจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

นายบัญชา กล่าวว่า องค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) ได้
นิยามสินค้าประมงให้จัดอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม ไม่ใช่สินค้าเกษตร จึงทำให้ไม่
สามารถใช้มาตรการป้องกันพิเศษ (Special Safeguards : SSG) ได้ ดังนั้น
มาตรการในการหยุดนำเข้าสัตว์น้ำและกำหนดปริมาณสัตว์น้ำที่สามารถนำเข้า
ในประเทศ อาจขัดกับหลักการค้ำระหว่างประเทศของ WTO แต่กรมประมงได้
ดำเนินการในด้านอื่นๆ ที่สอดคล้องกับมาตรการของ WTO ซึ่งเป็นไปตามหลัก
สากล ทั้งในเรื่องของมาตรการด้านสุขอนามัย เพื่อกำหนดมาตรฐานด้านสุขอนามัย
สัตว์น้ำที่จะนำเข้า มีการกำหนดมาตรฐานและคุณภาพของสินค้าสัตว์น้ำ มีการสุ่ม
ตรวจสินค้าสัตว์น้ำ เพื่อวิเคราะห์สารตกค้าง โลหะหนัก และสารปนเปื้อนต่างๆ ใน
สินค้าสัตว์น้ำ รวมถึงการสุ่มตรวจโรคที่ถูกระบุว่ามีความเสี่ยง เช่น การยกระดับ
การเปิดตรวจจากเดิม 30 % เป็น 100 % สุ่มเก็บตัวอย่างตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง
เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 2 เป็น ร้อยละ 10 หากพบว่ามีสารตกค้างในสินค้าประมงก็
จะดำเนินการอายัดสินค้าและส่งให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาตรวจ
สอบ พร้อมดำเนินการเปรียบเทียบปรับและยึดใบอนุญาตนำเข้า



ในส่วนของสินค้าสัตว์น้ำที่จับจากทะเล จะมีมาตรการป้องกันการนำเข้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่มาจากการทำงานประมงที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (IUU) ที่กำหนดให้ผู้นำเข้าจะต้องแสดงหนังสือรับรองการจับสัตว์น้ำ (Catch Certificate) หรือ เอกสารอื่นใดที่แสดงว่าสัตว์น้ำที่นำเข้านั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำประมงผิดกฎหมาย และสามารถตรวจสอบยืนยันแหล่งที่มาของสัตว์น้ำได้ อีกทั้งในขณะนี้ ได้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการนำเข้า-ส่งออกสินค้าประมงผิดกฎหมาย เพื่อเพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าระวังและตรวจป้องกันการลักลอบนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ผิดกฎหมาย



รวมถึงตรวจสอบแหล่งที่มาของสัตว์น้ำและต้องให้แจ้งปลายทางของสัตว์น้ำที่นำเข้ามาในประเทศให้ชัดเจน ซึ่งจะส่งผลให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังสามารถกำหนดแนวทางการประเมินคุณภาพสินค้า แหล่งที่มา และมาตรฐานแหล่งผลิตที่ประเทศต้นทางในลักษณะเดียวกับ General Administration of Customs of the People's Republic China (GACC) ของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยจะนำร่องจากชนิดสัตว์น้ำที่มีการนำเข้าปริมาณมาก ซึ่งเป็นชนิดเดียวกันกับที่ชาวประมงในประเทศไทยจับได้



ที่สำคัญ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำและมอบหมายให้กรมประมงไปพิจารณาอัตราค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยจะมีการจัดการประชุมขึ้นในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 นี้ กรมประมง เมื่อได้ข้อยุติแล้วจะดำเนินการในขั้นต่อไปทันที.



ข่าวสั้น ทันโลก

เมียศรีฯเี่ยวด้วย: ที่กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) เมื่อวันที่ 14 ก.พ. พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผบ.ช.ก. เปิดเผยถึงคดีตบทรัพย์อัยการก้าวว่า เมื่อวันที่ 13 ก.พ. เจ้าหน้าที่เขตตรวจราชการที่ 8 สำนักนายกรัฐมนตรีเดินทางเข้ามาให้ข้อมูลในบางส่วน ทำให้การไม่รู้เรื่องคำสั่งที่มีการแต่งตั้งเจ้จกจก-นายยศวริศ ชูกล่อม และการ์ตูน-น.ส.พิมณัฐา จิระพุทธิภักย์ แต่อย่างไร เนื่องจากถูกย้ายออกออกไปอยู่เขตอื่นก่อนแล้ว ส่วนการเรียกตัว น.ส.ณพัชญ์ภา จรรยา อายุ 48 ปีภรรยาของนายศรีสุวรรณ จรรยา เข้ามาจับกุมข้อกล่าวหาในวันที่ 15 ก.พ. จากการสอบสวนพบ น.ส.ณพัชญ์ภามีส่วนเกี่ยวข้องกับ ค่ายคองข้างแน้ชด์ โดยมีหลักฐานหลายอย่าง ทั้ง แชตไลน์หรือคลิปวิดีโอ ต้องถูกดำเนินคดีด้วย ส่วนกลุ่มผู้ต้องหาชุดแรกที่กำหนดจะนำคำให้การ มามอบให้พนักงานสอบสวนในวันที่ 15 ก.พ.นั้น ขณะนี้ยังไม่พบว่า มีหนังสือขอเลื่อนกำหนดนัด แต่อย่างไร.

บิ๊กเต่าประชุมร่วมปปง. เล็งอายัดทรัพย์สินแก๊งรีด น้ำดื่ม'เมียว'พีศร์วันนี้

'บิ๊กเต่า'นัดประชุมร่วมกับ ปปง. คดีรีดเงินอหิบัติ
กรรมกรข้าว เล็งถกอายัดทรัพย์สินแก๊ง เชื่อมโยง
เคสอื่น เร่งสอบเจ้าของบัญชีม้า (อ่านต่อหน้า 7)

ต่อจากหน้า 1

บิ๊กเต่า

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ที่กองบังคับการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ (บก.ปปป.) กองบัญชาการตำรวจสอบสวน
กลาง พล.ต.ต.จตุพรเกียรติ ปานแก้ว รอง
ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (รอง ผบ.ช.ก.)
เปิดเผยความคืบหน้าแก๊งนายเอกลักษณะ
วาริชล อายุ 47 ปี ตามหมายจับศาลอาญา
คดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 ซ้อหา
สนับสนุนเจ้าพนักงานของรัฐ เรียก รับ หรือ
ยอมจะรับทรัพย์สินสำหรับตนเองโดยมิชอบฯ
หลังพบได้ร่วมกับนายศรีสุวรรณ จรรยา,
นายศวริศ ชุกล่อม หรือเจ๋ง ดอกจิก และ
น.ส.พิมณัฐฐา จิระพุกธากย์ หรือการตูน ชมพู
เรียกรับเงินนายณัฐฐากิตติ ของทิพย์ อธิบดีกรม
การข้าว แลกกับการยุติเรื่องร้องเรียนทุจริต
นายเอกลักษณะ ถือเป็นคดีแมนสำคัญระดับ
สั่งการ ภายหลังเจ้าหน้าที่เขตตรวจราชการที่
11 สำนักนายกรัฐมนตรี 2 คน เข้าให้ข้อมูลกับ
ตำรวจ บก.ปปป. เกี่ยวกับเรื่องขอบเขตอำนาจ
หน้าที่ และคำสั่งต่างๆ ของนายศวริศ เมื่อ
วันที่ 13 ก.พ.ที่ผ่านมา สอบปากคำและนำ
เข้าสำนวนคดีแล้วซึ่งเป็นประโยชน์ต่อรูปคดี
ยังเหลือเจ้าหน้าที่เขตตรวจราชการฯ อีก 2 คน
จะมาให้การในวันหลัง

พล.ต.ต.จตุพรเกียรติกล่าวว่า ส่วนการที่
เจ้าหน้าที่เขตตรวจราชการที่ 11 ปฏิเสธว่าไม่รู้
เรื่องคำสั่งที่มีการแต่งตั้งนายศวริศ เนื่องจาก

มีคำสั่งถูกย้ายออกไปอยู่เขตอื่นก่อนนั้น มอง
ว่าการสับเปลี่ยนโยกย้ายของเจ้าหน้าที่ น่า
จะจริง แต่ประเด็นการสอบเกี่ยวกับการเป็น
เจ้าหน้าที่ของนายศวริศ จะต้องมีการสอบ
เพิ่มและเรียกเจ้าหน้าที่จากหน่วยอื่นๆ ใน
สำนักนายกรัฐมนตรี เข้ามาสอบปากคำเพื่อใช้
ในการประกอบคดี สำหรับภรรยา นายศรีสุวรรณ
ที่ออกหมายเรียกเพื่อให้เข้ามารับทราบข้อ
กล่าวหาจะเดินทางมาในวันที่ 15 ก.พ. นัด
สอบปากคำประเด็นที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเป็น
ตัวการร่วมซึ่งตำรวจมีหลักฐานเป็นแชตไลน์
วิดีโอ คลิปเสียง และอื่นๆ ครบทุกอย่าง เมื่อ
พนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาแล้วแต่จะ
ให้ปล่อยตัวชั่วคราวหรือไม่ขอให้เป็นเรื่องของ
พนักงานสอบสวน

พล.ต.ต.จตุพรเกียรติกล่าวถึงกรณีนายศรี
สุวรรณจัดทำเอกสารชี้แจงปฏิเสธข้อกล่าว
หาทั้งหมด และนัดส่งแก่พนักงานสอบสวน
บก.ปปป. วันที่ 16 ก.พ. ว่ายังไม่ได้รับรายงาน
จากนายศรีสุวรรณว่าจะเลื่อนส่งเอกสารหรือไม่
ส่วนประเด็นที่ต้องสอบเพิ่มมีอีกหลายประเด็น
ไม่รู้ว่าจะมาเองหรือส่งตัวแทน
มายื่นหนังสือชี้แจง แต่ยืนยันว่ายังไม่ได้มีการ
เลื่อนส่งคำชี้แจงแต่ต้องเรียกนายศรีสุวรรณ
มาพบอยู่ดี เพราะมีอีกหลายเรื่องที่จะต้อง
เรียกสอบเพิ่ม

ผู้สื่อข่าวถามว่า จากนั้นจะออกหมายเรียก
ใครที่เกี่ยวข้องกับขบวนการคตทรัพย์สินอหิบัติ
กรรมกรข้าว มารับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติม
อีกหรือไม่ พล.ต.ต.จตุพรเกียรติกล่าวว่า กำลัง
หาคนที่เกี่ยวข้อง เช่นการที่ตำรวจคณะทำงาน

เรียกนายโอวาท ข้าราชการที่ถูกระบุว่าเป็นผู้ส่ง
ข้อมูลการทุจริตโครงการในกระทรวงให้กับนาย
เอกลักษณะ นั้นเข้ามาให้ปากคำ เมื่อดูแชตไลน์
ส่วนตัวในการพูดคุยเรื่องต่างๆ แล้วก็เห็นว่ายัง
ไม่มีแนวโน้มไปในทางที่ให้ข้อมูลอะไร และได้
พูดคุยกับนายอภัยจริยะ เรื่องรัตนพงศ์ ประธาน
ชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม ไปส่วนหนึ่ง
แล้วว่าดูแล้วอาจจะไม่เกี่ยวข้อง ส่วนนาย ก. ให้
พนักงานสอบสวนเรียกไปแล้วแต่ยังไม่ทราบ
รายละเอียดว่าให้การอย่างไร

พล.ต.ต.จตุพรเกียรติกล่าวอีกว่า สำหรับวันที่
15 ก.พ. จะประชุมร่วมกับสำนักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) มีหลายเรื่อง
ต้องพูดคุย และรายละเอียดในทางคดีหลาย
อย่างที่จำเป็นต้องมาบังคับกัน ส่วนความเป็นไป
ได้การอายัดทรัพย์สินขบวนการข่มขู่เรียกเงินนั้น
ทางเจ้าหน้าที่ดำเนินคดีและตรวจทุกสิ่งทุก
อย่างไปพร้อมๆ กัน เพราะต้องการให้การดำเนิน
เป็นแผนประทุษกรรมของอีกหลายคดีที่เกิดขึ้น
จะทำให้ละเอียดและมีประโยชน์ต่อเคสต่างๆ
ที่จะทำต่อด้วย

ขณะนี้พนักงานสอบสวน บก.ปปป. อยู่
ระหว่างการสอบปากคำบัญชีม้าที่เกี่ยวข้องกับ
ขบวนการคตทรัพย์สิน ส่วนจะแจ้งข้อกล่าวหา
หรือไม่ ขึ้นอยู่กับพนักงานสอบสวน ว่าการให้
ปากคำเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีหรือไม่ เพราะมี
อีกหลายเรื่องที่เราอยากรู้ข้อมูลความลับเกี่ยว
กับกลุ่มนี้

รายงานแจ้งว่า บัญชีม้าที่เข้ามาให้ปากคำ
กับพนักงานสอบสวน บก.ปปป. คือนาย น.
เป็นเพื่อน น.ส.พิมณัฐฐา หรือการตูน หนึ่งใน
ผู้ต้องหาขบวนการข่มขู่เรียกเงิน ซึ่ง น.ส.
พิมณัฐฐาขอให้โอนเงินเข้าบัญชีของนาย น.
ก่อนขอให้โอนคืน ส่วนการแจ้งข้อกล่าวหา
ทางพนักงานสอบสวนเปิดเผยสั้นๆ ว่าจะต้อง
นำผลการสอบสวนเข้าเสนอต่อที่ประชุมของ
คณะกรรมการเพื่อจะพิจารณาว่าจะแจ้งข้อ
กล่าวหาหรือไม่

ปปง.เช็กทรัพย์สินก๊วนพีศรี-พวก

ความคืบหน้าก๊วนนักเรียนตบทรัพย์ วันที่ 13 ก.พ. ที่กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พล.ต.ต.ประสงค์ เจริญพันธ์ ผบก.ปปป. ประชุมร่วมกับคณะพนักงานสืบสวนสอบสวน ชุดทำคดีตบทรัพย์อธิบดีกรมการข้าว โดยมีเจ้าหน้าที่ของ ป.ป.ช. เดินทางเข้าร่วมให้ข้อมูลทางคดี คาดว่าเป็นประเด็นกรณีอำนาจหน้าที่ของผู้ต้องหา

ด้าน พล.ต.ต.จรรยาเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก. เปิดเผยว่า มีเจ้าหน้าที่เขตตรวจราชการที่ 11 สำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางเข้ามาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนหลายคน ในประเด็นเรื่องของเอกสารคำสั่งแต่งตั้ง การปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ส่วนจะสอบปากคำเข้าสำนวน หรือเป็นการซักถามข้อมูลนั้น เป็นดุลพินิจของพนักงานสอบสวน จากนั้นวันที่ 14 ก.พ. ได้ประสานกับ ปปง. เพื่อหารือร่วมกันในประเด็นอายัดทรัพย์สินของกลุ่มผู้ต้องหา โดยเฉพาะนายศรีสุวรรณ จรรยา ที่ผ่านมามีการตรวจสอบประสานงานร่วมกับ ปปง. มาตลอด ขณะนี้ ปปง. มีข้อมูลเรื่องของทรัพย์สินของกลุ่มผู้ต้องหา โดยคาดว่าจะมีความชัดเจน หลังการหารือกันในวันที่ 14 ก.พ. ว่าจะดำเนินการอายัดทรัพย์สินของผู้ต้องหาเลยหรือไม่อย่างไร ส่วนข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อีก 1 ราย ที่เข้ามาให้ข้อมูล ดำรงไม่ได้ันัดหมาย แต่ก่อนหน้านี้ทราบว่าประสานจะเข้ามาพบ หลังจากนายโอวาท ยิ่งลาภ ผอ.กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว เดินทางเข้ามาให้ข้อมูลไปแล้ว

ส่วน พล.ต.อ.เอนก เตาสภาพ รอง ผบก.ป. กล่าวว่า ได้เชิญเจ้าหน้าที่เขตตรวจราชการที่ 11 สำนักนายกรัฐมนตรี มาให้ข้อมูลอีก 4 คน แต่วันนี้ติดต่อเข้าพบพนักงานสอบสวน 2 คน อีก 2 คนขอเลื่อนไปปลายเดือนนี้และต้นเดือน มี.ค. ส่วนประเด็นการสอบสวนจะสอบสวนเรื่องขอบเขตอำนาจหน้าที่ คำสั่งต่าง ๆ และอีกหลายประเด็น ขณะที่ในส่วนประเด็นการสืบทรัพย์ของกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง 4 คน เบื้องต้นมีการมอบหมายให้ชุดสืบสวน เร่งตรวจสอบที่มาที่ไปของทรัพย์สินทุกรายการอย่างละเอียด.

มติชน
กรอมบาย

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/-

วันที่: พุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567

ปีที่: 47

ฉบับที่: 16776

Col.Inch: 12.93 Ad Value: 14,223

หัวข้อข่าว: จนท.เลื่อนให้การคดีตบทรัพย์

หน้า: 13(ขวา)

PRValue (x3): 42,669

คลิป: ชาว-ดำ

จนท.เลื่อนให้การคดีตบทรัพย์

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ที่ พ.ต.อ.เอนก เตาสุภาพ รองผู้บังคับการกองปราบปราม (รอง ผบก.ป.) เปิดเผยกรณี นายศรีสุวรรณ จรรยา กับพวก ตบทรัพย์นายณัฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว แลกกับการ ยุติเรื่องร้องเรียนทุจริต ว่าเชิญเจ้าหน้าที่เขต ตรวจราชการที่ 11 สำนักนายกรัฐมนตรี มา ให้ข้อมูล 4 ราย แต่ติดต่อเข้าพบพนักงาน สอบสวนเพียง 2 ราย ส่วนอีก 2 ราย เกี่ยวกับการ ให้ข้อมูลของแก๊งตบทรัพย์อธิบดีกรมการ ข้าวได้ขอเลื่อนไปปลายเดือนกุมภาพันธ์และ ต้นเดือนมีนาคม ส่วนประเด็นการสอบสวน จะสอบสวนเรื่องขอบเขตอำนาจหน้าที่ คำสั่ง

ต่างๆ และอีกหลายประเด็น ส่วนประเด็นการ สอบทรัพย์ของกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง 4 คน ได้แก่ นายศรีสุวรรณ, นายยศวิศ ชุกล่อม หรือ เจ้ง ดอกจิก, น.ส.พิมพ์นัฐา จิระพุทธิภาคย์ หรือการ์ตูน และนายเอกลักษณ์ วาไรชล มอบหมายให้ชุดสืบสวนไปตรวจสอบที่มาที่ไปของ ทรัพย์สินทุกรายการ สำหรับบรรยากาศที่กอง บังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) กองบัญชาการ ตำรวจสอบสวนกลาง ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา นั้นพบว่า มีเจ้าหน้าที่เขตตรวจราชการที่ 11 สำนักนายกรัฐมนตรี เข้ามาให้ข้อมูลแล้ว 2 ราย แต่ไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนบันทึกภาพ

เร่งสืบทรัพย์สิน แก๊งรีดอึบตี

ชุดคลี่คลายคดีรีดทรัพย์สินอึบตีกรมการข้าว ประสานเจ้าหน้าที่เขตตรวจราชการเข้าให้ปากคำ เพิ่มอีก 4 คน พร้อมนัดคุย ปปง.เรื่องคดี เมื่อวันที่ 13 ก.พ. พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบ.ช.ก. เปิดเผยความลับหน้าคดีนี้ว่า เชิญเจ้าหน้าที่เขตตรวจราชการที่ 11 สำนักนายกรัฐมนตรี 4-5 คน เข้าให้ข้อมูลในประเด็นเรื่องขอบเขตอำนาจหน้าที่ คำสั่งต่างๆและอื่นๆอีกหลายประเด็น ส่วนประเด็น การสืบทรัพย์สินของกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง 4 คน เบื้องต้น มอบหมายให้ชุดสืบสวนเร่งตรวจสอบที่มาที่ไปของ ทรัพย์สินทุกรายการอย่างละเอียดแล้ว โดยในวันที่ 14 ก.พ. พนักงานสอบสวนนัดหมายเจ้าหน้าที่ ปปง. ชุดคุยปรึกษาเกี่ยวกับคดีนี้ด้วย

มีรายงานว่า หลังจากพนักงานสอบสวน บก.ป.ปป. ออกหมายเรียก น.ส.ณพัชญ์ปภา จรรยา อายุ 48 ปี ภรรยานายศรีสุวรรณ จรรยา เข้ามาพบพนักงานสอบสวนเมื่อวันที่ 8 ก.พ. เพื่อรับทราบข้อหาฐาน สนับสนุนเจ้าพนักงานของรัฐ เรียก รับ หรือยอมจะ รับทรัพย์สินสำหรับตนเองโดยมิชอบ โดยให้เข้าพบ พนักงานสอบสวน บก.ป.ปป. ในวันที่ 15 ก.พ. คาด น.ส.ณพัชญ์ปภาจะเข้ามาพบพนักงานสอบสวน บก.ป.ปป. เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาตามนัดหมาย จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการขอเลื่อนนัดแต่อย่างไร สำหรับ พฤติกรรมของ น.ส.ณพัชญ์ปภาจากแนวทางการสืบสวน พบหลักฐานการทำธุรกรรมทางการเงินเชื่อมโยงกับ บุคคลในแก๊งตบทรัพย์อย่างชัดเจน ส่วนสาเหตุ เจ้าหน้าที่ไม่ขอศาลออกหมายจับนั้น เพราะ น.ส.ณพัชญ์ปภามีปัญหาเรื่องสุขภาพ เมื่อขอความเห็น จากศาลแล้วจึงต้องออกหมายเรียกมารับทราบข้อ กล่าวหาแทน สำหรับผู้เกี่ยวข้องคดีนี้อีกหนึ่งคนที่ เจ้าหน้าที่พบการรับ โอนเงินจากสมาชิกแก๊งตบทรัพย์ เข้าบัญชีตัวเองนั้น จากแนวทางการสืบสวนพบเป็น การยืมบัญชีไปใช้ ลักษณะเหมือนเจ้านายยืมบัญชี ถูกน้องมาใช้ ได้ค่าจ้างหลักพันบาทเท่านั้น พนักงานสอบสวนเรียกให้มาพบในวันที่ 15 ก.พ. เพื่อชี้แจง เกี่ยวกับเส้นทางการเงินที่พบ

บิ๊กเต๋াপระชุมร่วม'ปปง.' เล็งอายัดทรัพย์สิน'แก๊งรีด' เร่งสอบเจ้าของบัญชีม้า

'บิ๊กเต๋า'นัดประชุมร่วมกับ ปปปง. คดีรีด
เงินอริบตีกรมการข้าว เล็งถกอายัดทรัพย์สิน
ยกแก๊ง เชื่อมโยงเคสอื่น เร่งสอบเจ้าของ
บัญชีม้า (อ่านต่อหน้า 7)

ต่อจากหน้า 1

บิ๊กเต๋า

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ที่กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง พล.ต.ต.จตุฎฐ์เกียรติ ปานแก้ว รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (รอง ผบช.ก.) เปิดเผยความคืบหน้าแก๊งนายเอกลักษณะ วาริชล อายุ 47 ปี ตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 ข้อหาสนับสนุนเจ้าพนักงานของรัฐ เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินสำหรับตนเองโดยมิชอบฯ หลังพบได้ร่วมกับนายศรีสุวรรณ จรรยา, นายยศวิศร ชุกล่อม หรือเจ๋ง ดอกจิก และ น.ส.พิมพ์นัฐา จิระพุทธิภาคย์ หรือการ์ตูน ชมชู่ เรียกเก็บเงินนายณัฐจุกิตต์ ของทิพย์ อริบตีกรมการข้าว แลกกับการยุติเรื่องร้องเรียนทุจริต นายเอกลักษณะ ถือเป็นคีย์แมนสำคัญระดับสั่งการ ภายหลังเจ้าหน้าที่เขตตรวจราชการที่ 11 สำนักนายกรัฐมนตรี 2 คน เข้าให้ข้อมูลกับตำรวจ บก.ปปป. เกี่ยวกับเรื่องขอเขตอำนาจหน้าที่ และคำสั่งต่างๆ ของนายยศวิศร เมื่อวันที่ 13 ก.พ.ที่ผ่านมาว่า สอบปากคำและนำเข้าสำนวนคดีแล้วซึ่งเป็นประโยชน์ต่อรูปคดี ยังเหลือเจ้าหน้าที่เขตตรวจราชการฯ ส่วนอีก 2 คน จะมาให้การในวันหลัง

พล.ต.ต.จตุฎฐ์เกียรติกล่าวว่า ส่วนการที่เจ้าหน้าที่เขตตรวจราชการที่ 11 ปฏิเสธว่าไม่รู้เรื่องคำสั่งที่มีการแต่งตั้งนายยศวิศร เนื่องจากมีคำสั่งถูกย้ายออกไปอยู่เขตอื่นก่อนนั้น มองว่าการสับเปลี่ยนโยกย้ายของเจ้าหน้าที่น่าจะจริง แต่ประเด็นการสอบเกี่ยวกับการเป็นเจ้าหน้าที่ของนายยศวิศร จะต้องมีการสอบ

เพิ่มและเรียกเจ้าหน้าที่จากหน่วยอื่นๆ ในสำนักนายกรัฐมนตรี เข้ามาสอบปากคำเพื่อใช้ในการประกอบคดี สำหรับกรรณยานศรีสุวรรณ ที่ออกหมายเรียกเพื่อให้เข้ามารับทราบข้อกล่าวหาจะเดินทางมาในวันที่ 15 ก.พ. นัดสอบปากคำประเด็นที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเป็นตัวการร่วมซึ่งตำรวจมีหลักฐานเป็นแชตไลน์ วิดีโอ คลิปเสียง และอื่นๆ ครบทุกอย่าง เมื่อพนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาก็จะให้ปล่อยตัวชั่วคราวขอให้เป็นเรื่องของพนักงานสอบสวน

พล.ต.ต.จตุฎฐ์เกียรติกล่าวถึงกรณีนายศรีสุวรรณจัดทำเอกสารชี้แจงปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมด และนัดส่งแก่พนักงานสอบสวน บก.ปปป. วันที่ 16 ก.พ. ว่ายังไม่ได้รับรายงานจากนายศรีสุวรรณว่าจะเลือกลงเอกสารหรือไม่ ส่วนประเด็นที่ต้องสอบเพิ่มมีอีกหลายประเด็น ไม่รู้ว่าจะนายศรีสุวรรณจะมาเองหรือส่งตัวแทนมายื่นหนังสือชี้แจง แต่ยืนยันว่ายังไม่ได้มีการเลือส่งคำสั่งแจ้งแต่ต้องเรียกนายศรีสุวรรณมาพบอยู่ดี เพราะมีอีกหลายเรื่องที่จะต้องเรียกสอบเพิ่ม

ผู้สื่อข่าวถามว่า จากนี้จะออกหมายเรียกใครที่เกี่ยวข้องกับขบวนการตบทรัพย์อริบตีกรมการข้าว มารับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมอีกหรือไม่ พล.ต.ต.จตุฎฐ์เกียรติกล่าวว่า กำลังหาคนที่เกี่ยวข้อง เช่นการที่ตำรวจคณะทำงานเรียกนายโอวาท ข้าราชการที่ถูกระบุว่าเป็นผู้ส่งข้อมูลการทุจริตโครงการในกระทรวงให้กับนายเอกลักษณะ นั้นเข้ามาให้ปากคำ เมื่อดูแชตไลน์ส่วนตัวในการพูดคุยเรื่องต่างๆ แล้วก็เห็นว่ายังไม่มีความโน้มไปในทางที่ให้ข้อมูลอะไร และได้พูดคุยกับนายอัษฎวีระ เรื่องรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม ไปส่วนหนึ่งแล้วว่าดูแลอาจะจะไม่เกี่ยวข้อง ส่วนนาย ก. ให้พนักงานสอบสวนเรียกไปแล้วแต่ยังไม่ทราบ

รายละเอียดทำให้กรอย่างไร

พล.ต.ต.จตุฎฐ์เกียรติกล่าวอีกว่า สำหรับวันที่ 15 ก.พ. จะประชุมร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) มีหลายเรื่องต้องพูดคุย และรายละเอียดในทางคดีหลายอย่างที่จะต้องมานั่งถกกัน ส่วนความเป็นไปได้การอายัดทรัพย์สินขบวนการชมชู่เรียกเงินนั้นทางเจ้าหน้าที่ดำเนินคดีและตรวจทุกสิ่งทุกอย่างไปพร้อมๆ กัน เพราะต้องการให้กรณีนี้เป็นแผนประทุษกรรมของอีกหลายคดีที่เกิดขึ้นจะทำให้ละเอียดและมีประโยชน์ต่อเคสต่างๆ ที่จะทำต่อด้วย

ขณะนี้พนักงานสอบสวน บก.ปปป. อยู่ระหว่างการสอบปากคำบัญชีม้าที่เกี่ยวข้องกับขบวนการตบทรัพย์ ส่วนจะแจ้งข้อกล่าวหาหรือไม่ ขึ้นอยู่กับพนักงานสอบสวน ว่าการให้ปากคำเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีหรือไม่ เพราะมีอีกหลายเรื่องที่เราอยากรู้ข้อมูลความลับเกี่ยวกับกลุ่มนี้

รายงานแจ้งว่า บัญชีม้าที่เข้ามาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน บก.ปปป. คือนาย น. เป็นเพื่อน น.ส.พิมพ์นัฐา หรือการ์ตูน หนึ่งในผู้ต้องหาขบวนการชมชู่เรียกเงิน ซึ่ง น.ส.พิมพ์นัฐาขอให้โอนเงินเข้าบัญชีของนาย น. ก่อนขอให้โอนคืน ส่วนการแจ้งข้อกล่าวหาผ่านทางพนักงานสอบสวนเปิดเผยสั้นๆ ว่าจะต้องนำผลการสอบสวนเข้าเสนอต่อที่ประชุมของคณะกรรมการเพื่อจะพิจารณาว่าจะแจ้งข้อกล่าวหาหรือไม่